



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

**แท็กซีคนแรกคิดอู่ยื่น
ทำไปแล้ว
'138ไทย'มีบ่าวขง**

แยกรักษาที่รพ.
เงินตาย'490ศพ'
เพิ่มอีก8โรงเรียน
รองรับผู้ฝึกเชื้อ
เข้าแรกของคนไทยที่
กลับจากอู่ยื่นและถูกกัก
ตัวดูอาการเชื้อไวรัสโคโรนา
ในร้านที่พเรือ่สั้หีบ หลาย
คนออกมา ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพลุห้สบัติที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

แท็กซี่คนแรก ☆ ต่อจากหน้า 1
 สูดอากาศหนาวเย็นระบืออากาศที่พักรับประทานอาหารอย่างดีในมือเช้าแรก หลายคนเรียกดเพราะต้องปรับตัวให้คุ้นชิน ขณะที่มี 8 รายใน 188 ชีวิตที่กลับจากอู่กันมีอาการป่วย กองทัพอากาศไม่ต้องการห่วงดูแลอย่างดีวอนอย่างเพิ่งเข้าเยี่ยม พร้อมเมื่อไหร่เปิดให้เยี่ยมทันที นายทวิศโอคอลให้กำลังใจคนไทยจากอู่กันแสดงความยินดีที่ได้กลับบ้าน ด้านโรเฟอริแท็กซี่ที่ติดเชือรายแรกในไทยหายแล้ว แพทย์ย้ำตัวโรวีที่ยืนยันความแข็งแรง ส่วนเหนือไวรัสมวณะพุ่งล้าถึง 490 ศพแล้ว หน้ันจับตาแพร่เชื้อจากแม่ผู้ถูก ประธานาธิบดี "สี จิ้นผิง" ไม่ยอมแพ้ประกาศต้องชนะไวรัสโคโรนาพบติดเชื้อในเรือสำราญที่ญี่ปุ่น กองทัพเตรียมกักบริเวณ

"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" หรือที่เรียกกันว่า "ไวรัสอู่กัน" ได้กลายเป็นไวรัสมวณะคร่าชีวิตชาวจีนไม่เว้นแต่ละวัน โดยจำนวนเหนือไวรัสมวณะที่มีต้นตอการแพร่ระบาดจากเมืองอู่กันมณฑลหูเป่ย์ของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

★ เขื่อไวรัสมวณะพุ่ง 490 ศพ
 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตในจีนได้พุ่งเป็น 490 ศพ เพิ่มขึ้นจากวันก่อนถึง 65 ศพ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในจีนมีอย่างน้อย 24,850 ราย พร้อมระบุว่าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เสียชีวิตมีอายุเกิน 60 ปีและ 75 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตมีปัญหสุขภาพมาก่อน เช่น โรคหลอดเลือด หรือเบาหวาน

★ อู่กันเพิ่มโรงพยาบาลชั่วคราว
 ขณะที่สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า การณ์ที่เทศบาลเมืองอู่กันมีคำสั่งให้สนามกีฬาในร่ม ศูนย์นิทรรศการ และศูนย์วัฒนธรรม 3 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว จ 3,400 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการเบาบางนั้น ปรากฏว่าทางหน่วยงานรัฐดังกล่าวได้มีคำสั่งให้ใช้อาคารอีก 8 แห่งเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวเพิ่มเติม ซึ่งกระบวนการจะต้องเสร็จสิ้นในวันที่ 5 ก.พ. และสามารถจุผู้ป่วยได้ 10,000 คน เช่นเดียวกับการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะกิจแห่งที่ 2 ในเมืองอู่กัน ชื่อเหลียนเสียนซาน จุผู้ป่วย 1,600 เตียง ที่มีกำหนดพร้อมใช้งานในวันที่ 6 ก.พ.

★ หลิ่งอู่กันสร้า รพ.ไม่รับรักษาพ่อ
 ด้านสำนักข่าวบีบีซีอังกฤษ สัมภาษณ์ น.ส.เหวินจุน หวาง แม่บ้านวัย 38 ปี ชาวเมืองอู่กัน และได้รับการเปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีคำสั่งปิดเมืองวันที่ 28 ม.ค. ได้สูญเสียบุคคลไป ขณะที่พ่ออยู่ระหว่างล้มป่วยหนัก แม่ปี๋และน้องชายเริ่มแสดงอาการ ทุกวันแม่และปี๋เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อ

พยายามหาเตียงนอนรักษาตัวให้พ่อแต่โรงพยาบาลไม่ยอมรับเข้ารับรักษา เมื่อสอบถามไปยังผู้ดูแลชุมชนได้คำตอบเดียวกันว่าพวกเขาไม่มีทางได้เตียง นอกจากนี้ในเมืองจะมีจุดคัดกรองและกักกันเชื้อ ครั้งแรกถูกไปติดคือคิดว่าเป็นโรงพยาบาล แต่ปรากฏว่าเป็นแค่โรงแรมที่จัดตั้งไว้สำหรับกักบริเวณผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ไม่มีทั้งหมอนและพยาบาล หรือกระทั่งเครื่องทำความร้อน ขณะที่อาหารแจกมีแต่ของเย็นชนิดในที่สุดถูกอาหารหนักขึ้น เริ่มหายใจติดขัด จนเข้าวันหนึ่งพ่อที่ไปเยี่ยมก็พบว่าลุงล้มลงไปแล้ว

★ ขอดตายในบ้านพร้อมครอบครัว
 น.ส.หวางกล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลแห่งใหม่ที่รัฐบาลสร้างไว้สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ก่อนแล้ว แต่สำหรับพวกเราที่ยังไม่ได้เตียงคงไม่ต้องหวัง หากเราปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลคือต้องไปรายงานตัวต่อจุดกักกันเชื้อ น่าจะมีชะตากรรมเดียวกันกับลุงที่เสียไป ด้วยเหตุนี้ถ้าจะตาย ขอดตายในบ้านดีกว่า สิ่งที่ยากจะพูดคือ หากผู้ล่วงหน้าที่จะมีคำสั่งปิดเมือง คงหาครอบครัวอพยพไปอยู่ที่อื่น น่าจะมีความหวังมากกว่า การณ์นี้ไม่ทราบว่าจะหลายครอบครัวคิดเหมือนกันหรือไม่ได้การเสียชีวิตของลุงมันให้คำตอบที่ชัดเจนกับตน

★ WHO มั่นใจในมาตรการจีน
 ขณะที่นายเทรอส อตานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่ามาตรการป้องกันเชื้อที่เข้มงวดของจีนเป็นโอกาสที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดได้ ขณะที่ผู้ติดเชื้อกว่า 99% อยู่ในจีน อย่างไรก็ตาม ไข่ว่าจะไม่มีโอกาสที่สถานการณ์จะแย่ลงเพียงแต่นานาชาติตอนนี้มีช่องทางของโอกาสในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงองค์การอนามัยโลกเผยด้วยว่าอยู่ระหว่างพิจารณาการออกคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกเรือสายการบินเพื่อให้สายการบินต่างๆสามารถบินไปจีนได้ตั้งเดิม

★ ปรับเพิ่มยอดในต่างประเทศ
 วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอู่กันในต่างแดน ระบุว่า ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในญี่ปุ่น 38 ราย ไทย 25 ราย สิงคโปร์ 24 รายฮ่องกง 21 ราย เกาหลีใต้ 18 ราย ออสเตรเลีย 13 ราย เยอรมนี 12 ราย มาเลเซีย 12 ราย สหรัฐอเมริกา 11 ราย ไต้หวัน 11 ราย มาเก๊า 10 ราย เวียดนาม 10 ราย ฝรั่งเศส 6 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย แคนาดา 4 ราย อินเดีย 3 ราย ฟิลิปปินส์ 3 ราย รัสเซีย อิตาลี อังกฤษ อย่างละ 2 ราย เบลเยียม เนปาล ศรีลังกา สวีเดน สเปน กับพม่า ฟินแลนด์ อย่างละ 1 ราย ในจำนวนนี้รวมผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีน 2 ราย คือที่ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มคือญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย

★ พบติดเชื้อในเรือสำราญญี่ปุ่น
 สื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นเปิดเผยความคืบหน้า กรณีรัฐบาลญี่ปุ่นมีคำสั่งกักบริเวณนักท่องเที่ยวและลูกเรือรวม 8,711 คน บนเรือสำราญ "ไดมอนด์ ปริ้นเซส" ซึ่งจอดเทียบอยู่ที่ท่าเรือเมืองโยโกฮามะ โค้ดกรุงโตเกียว หลังได้รับแจ้งจากรัฐบาลฮ่องกงว่า ผู้โดยสารที่ลงจากเรือไปก่อนหน้าพบติดเชื้อไวรัสอู่กัน โดยระบุว่าจากการตรวจสอบ พบผู้โดยสาร 10 คน ติดเชื้อมวณะดังกล่าว แต่ยังไม่แสดงอาการป่วยรุนแรง มีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อในเรือเพิ่มอีก ขณะที่บริษัทคาร์นิวัล เจแปน ผู้ให้บริการเรือสำราญระบุ ผู้โดยสารประมาณครึ่งหนึ่งบนเรือเป็นชาวญี่ปุ่น ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่เผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติม หรือยืนยันว่าจะจะถูกกักบริเวณเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แต่จะให้ไปออกในทะเลไม่โอกาสจากเมืองโยโกฮามะ ซึ่งทางภาญี่ปุ่นจะดูแลเรื่องเสบียงอาหารและของจำเป็น

★ กองทัพเตรียมเรือกักบริเวณ
 กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นยังเผยด้วยว่า ได้มีการเตรียมเรือดำน้ำเสียงพลเรือฮาคูโอ ระวาง 17,000 ตัน ไว้ใช้สำหรับกักบริเวณผู้ต้องสงสัยได้รับเชื้อไวรัสอู่กัน ตอนนีเรือสมเดนต์ับอยู่ที่ฐานทัพเรือโยโกสุกะ ทางตอนใต้กรุงโตเกียว พร้อมจะออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่ได้รับแจ้ง จากการประเมินเชื่อว่าจะสามารถรองรับผู้ถูกกักบริเวณได้ 300 คน ถ้าจำเป็นก็รองรับได้ถึง 500 คน แต่หมายถึงต้องรอต่อคิวเข้าห้องน้ำ

★ อ่องกงตรวจเรือ-พบต้องสงสัย
 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงรายงานว่า เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบผู้โดยสารมากกว่า 1,800 คน บนเรือสำราญ "ดรีม ครูซส์" ที่อยู่ระหว่างเทียบท่าที่เกาะฮ่องกง หลังพบว่ามีผู้โดยสารชาวจีนที่ใช้บริการเรือในช่วงวันที่ 19-24 ม.ค. และลงจากเรือที่เมืองกวางโจวของจีน ถูกตรวจพบการติดเชื้อ เบื้องต้นพบว่ามียุคเรือ 30 คน ที่แสดงอาการป่วยคล้ายการได้รับเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่วนในฮ่องกง เจ้าหน้าที่การแพทย์ได้จัดชุมนุมประท้วงเป็นวันที่ 3 เรียกร้องให้ทางการปิดพรมแดนกับจีนทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขณะที่สายการบินยูไนเต็ดและอเมริกัน แอร์ไลน์ของสหรัฐฯ ประกาศระงับเที่ยวบินไปฮ่องกง จนถึงวันที่ 20 ก.พ. แต่ระบุว่าสาเหตุจากจำนวนผู้โดยสารน้อย

★ ไวรัสตัวอื่นไหลหลายประเทศ
 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่า นอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วที่เวียดนามได้มีการตรวจพบการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ที่ภาคเหนือของประเทศ ส่งผลให้นกตายกว่า 2,200 ตัว ที่ซาอุดีอาระเบีย



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ตรวจพบการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N8 ในภาคกลางของประเทศไทย มีนกตายกว่า 22,000 ตัว... 885,300 ตัว ส่วนที่อินโดนีเซีย... 880 ตัว

★ จับดาแพร์เชื้อแม่สูดลูก

สถานีโทรทัศน์ซีบีซีทีวีของจีนรายงานวันเดียวกันว่า มีทารกแรกคลอดคนหนึ่งชื่อ ร.พ.เด็กเมืองอู่ฮั่น... 80 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. โดยแม่ถูกตรวจพบเชื้อไวรัสก่อนคลอดลูก... ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากรณีนี้อาจเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงจากแม่สูดลูกระหว่างการตั้งครรภ์...

★ สี จิ้นผิง มั่นใจสู้ไวรัสได้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน เผยเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ว่าความพยายามควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อยู่ในขั้นตอนสำคัญ... 6 ราย และ 2 ราย หายเป็นปกติแล้ว อีก 4 รายซึ่งเป็นชาย 2 หญิง 2 อายุระหว่าง 40 ถึง 50 ปี ผลเอกซเรย์พบว่า 3 รายมีความผิดปกติที่ปอดเล็กน้อย...

★ แก๊งค์คิดเชื้อ-ถูก ตร. รวบ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเคนาดา ได้ควบคุมตัว นายจูลี โบเรวิก ชาวแคนาดา อายุ 29 ปี หลังระหว่าง โดยสารอยู่บนเครื่องบินของสายการบินเวสต์เจ็ต... ๖ คน และพาไปนำทั่วยเครื่อง ขณะที่กำลังตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินที่นครโตรอนโต

★ ตรวจ 138 คนไทยก่อนเข้าอาคารพัก

ในส่วนสถานการณ์ของไทย หลังจากที่ยานบิน FD 501 ที่ได้กลายเป็นเที่ยวบิน “มนุษย์ธรรม”... ๖ คน และถูกเรือกักตัวเจ้าหน้าที่กักกันแพทย์ 7 คนที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้สำคัญ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกองทัพอากาศตรวจร่างกายตามขั้นตอนแล้ว นำขึ้นรถบัสรวม 4 คันพาเดินทางเข้าเข้าพักที่อาคารรับรองของกองทัพอากาศ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ

★ ผู้ถูกกักตัวออกมาสูดอากาศสด

ต่อมาเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.พ. ที่หน้าอาคารรับรองกองทัพอากาศ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้อำนาจพื้นที่อย่างเข้มงวด... ผู้ถูกกักตัวสังเกตอาการออกมาสูดอากาศสด ชมวิวทะเลบริเวณระเบียงอาคาร ด้วยสีหน้าแจ่มใส ส่วนอาหารเช้าที่กองทัพอากาศให้ทานเป็นมื้อแรกวันนี้ประกอบด้วยปลาอินทรีผัดน้ำ ไข่ผัดขิง-ต้มยำไข่ไก่ กระต่ายอ่อน ข้าวสวย ของหวานเป็นเยลลี่รสช็อกโกแลต

★ เปิดแถลงข่าวพบ 3 รายมีไข้

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การนำคนไทยกลับสู่มาตุภูมิกรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สโมสรสัตวแพทย์ รพ.อากาญเกียรติวงษ์ศรีฐานทัพเรือสัตหีบ มีการเปิดแถลงข่าวครั้งที่ 1 มี พล.ร.ท.วิชัย มนต์ศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพอากาศ ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรชุมพร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 เป็นผู้แถลง นายสาธิตกล่าวว่า ภายหลังจากชาวไทยทั้ง 138 รายเดินทางกลับสู่มาตุภูมิเข้าสู่พื้นที่กักกัน กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจร่างกายซ้ำอีกครั้ง พบมีไข้เป็นไข้ 6 ราย และ 2 ราย หายเป็นปกติแล้ว อีก 4 รายซึ่งเป็นชาย 2 หญิง 2 อายุระหว่าง 40 ถึง 50 ปี ผลเอกซเรย์พบว่า 3 รายมีความผิดปกติที่ปอดเล็กน้อย อีก 1 ราย มีอาการท้องเสีย ทั้งหมดถูกนำเข้าพื้นที่กักกันโรค ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

★ 14 วันไม่พบเชื้อปล่อยกลับบ้าน

รมช.สาธารณสุขกล่าวอีกว่า ขอยืนยันว่า ผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ผลตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ยังคงอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังอาการ เมื่อหายเป็นปกติจะส่งตัวกลับบ้านเข้าสู่สถานที่กักกัน ส่วนสถานะจิตใจคนไทยในพื้นที่กักกันมีภาวะเครียดอยู่ในระหว่างการปรับตัวเข้ากับพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข และกองทัพอากาศได้ส่งจิตแพทย์ และหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าไปปรับสภาพจิตใจและให้ผู้ป่วยโทรศัพท์วิดีโอคอลติดต่อหาญาติได้ หากครบ 14 วัน ไม่มีใครป่วย หรือตรวจพบเชื้อจะปล่อยตัวกลับสู่ครอบครัวในเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.พ.

★ ปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกัน

ขณะที่ นพ.สุเทพ เพชรชุมพร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 กล่าวว่า ผู้ถูกกักตัวสังเกตอาการที่พักอยู่ในอาคารรับรองกองทัพอากาศ มีการปฐมนิเทศในการพักอาศัยการอยู่ร่วมกันส่วนนักบินและลูกเรือ

มีการสวมชุดป้องกันขณะทำการบินไปปรับช่วงนี้ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วด้านขยะและอาหารที่เหลือจากในอาคารรับรองได้นำไปกำจัดเป็นขยะติดเชื้อ ที่ จ.ระยอง เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่อไป ส่วนผู้ป่วย 4 คน ที่พักอยู่ที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขณะนี้ไม่มีไข้แล้ว อาการทั่วไปค่อนข้างดี

★ ญาติรอก่อนอย่าเพิ่งเยี่ยม

ด้าน พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศอาคารทั้งหมด 5 อาคาร มีสถานที่เดินเล่น มีอาคารรวมทั้งใช้รับประทานอาหารและให้ติดต่อทางวิดีโอคอลกับญาติได้ ส่วนเรื่องการติดต่อกับญาติโดยตรงต้องรอทีมจิตแพทย์ได้พูดคุยและรอผลการตรวจอีกครั้ง พร้อมเมื่อไรจะให้ญาติที่น้องเข้ามาเยี่ยมที่ศูนย์ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ของทุกวัน

ขณะที่ พล.ร.ท.วิชัย มนต์ศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวว่า ผู้ป่วยทั้ง 4 คน ทำการรักษาตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข ญาติอย่าเพิ่งเข้าไปเยี่ยม ถ้าหายแล้วจะนำทั้งหมดกลับอาคารรับรองมีทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กรมแพทย์ทหารเรือดูแลอยู่ มีการตรวจวัดไข้ทุกหกทุกเช้าเย็น ทุกคนส่วนมากจะมีอาการเครียด และค่อนข้างทิวเพราะอยู่ที่นั่นได้กินมานานวันละ 1 กระป๋องเพื่อประทังชีวิตส่วนอาคารรับรองข้างในมีความสะอาดสบายมาก ทั้งที่พัก อาหารการกิน มีทุกสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ญาติไม่ต้องเป็นห่วง

★ ดีใจหลานได้กลับไทย

ทางด้านญาติผู้ถูกกักตัวสังเกตอาการรายหนึ่งเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้คุยกับหลานทางโทรศัพท์จากประเทศจีน ตอนแรกยังไม่รู้จะได้กลับจากเมืองอู่ฮั่นหรือเปล่า และกลัวว่าจะเป็น ใน ๓ คนที่ไม่ได้กลับมาที่เครื่องบินเที่ยวนี้แต่เมื่อทราบว่าได้กลับมาแล้วรู้สึกดีใจมาก หลังจากครบ 14 วัน จึงจะมารับกลับบ้าน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลเป็นอย่างดีในครั้งนี้นี้ด้วย

★ นายกรัฐมนตรีออกสื่อให้กำลังใจ

วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางมายังท่าอากาศยานเพื่อปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติ โดยไม่มีกำหนดการและวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ และไม่มีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามขั้นตอนเป็นเวลา 14 วัน ที่อาคารรับรอง ภายใต้นฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี และในช่วงบ่ายนายกฯ ได้พูดคุยแบบวิดีโอคอลกับคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นและอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้กำลังใจ และพูดคุยกับแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีการบันทึกเทปรายการ Government weekly ในช่วง PM Talk เพื่อนำออกเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ในเวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นการเสียนอกอากาศจากปกติที่ต้องออกประจำทุกวันศุกร์



ข่าวประจำวันพลุหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

แท็กซีคนแรก ☆ ต่อจากหน้า 10

★ **เชียงใหม่ออกตรวจหน้ากอกอนามัย**
ส่วนเรื่องหน้ากอกกันไวรัสคู่อันที่หลายจังหวัดมีการขาดตลาดนั้น วันเดียวกันนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตามตลาด ป้องกันการฉวยเงินราคาพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายราคาชัดเจน แต่สินค้ามีไม่เพียงพอ ความต้องการหน้ากอกอนามัยแบบ N95 มีเพิ่มมากขึ้น 1 เท่าตัว นักท่องเที่ยวชาวจีนเหมาซื้อเป็นกล่องใหญ่ส่งไปยังประเทศจีน ขณะที่คนไทยเริ่มตื่นตัวหาซื้อเพิ่ม ที่ อ.เบตง จ.ยะลา

นายเชิรภมลศิลป์ โกศลวิทยาธรรมเจ้าของร้านขายยาสินเภสัชกล่าวว่า หน้ากอกอนามัยขายดีจนเริ่มขาดตลาด เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียใน อ.เบตง กว้านซื้อส่งไปให้ญาติในมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาเลเซียเข้ามากว้านซื้อเพื่อนำไปขายต่อเอากำไร

★ **พิษณุโลกสอนทำหน้ากอกใช้เอง**
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ผอ.ส.ส.พิษณุโลก กล่าวว่าประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองหาซื้อหน้ากอกอนามัย-เจลล้างมือ จนสินค้าขาดตลาด สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก จึงได้จัดจุดสาธิตและสอนการผลิตหน้ากอกอนามัยแบบผ้า เพื่อเป็นทางเลือกในภาวะขาดแคลนหน้ากอกอนามัย มีจิตอาสาจากเหล่าภาค จ.พิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากสำนัก-งานสาธารณสุขจังหวัดรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 70 คน ทำไว้ใช้และแจกจ่ายให้กับประชาชนเวลา 14.00 น. ที่ชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก

★ **องค์กรเภสัชฯกำหนดการซื้อ**
ที่ร้านยาองค์กรเภสัชกรรม สาขาราชเทวี ถนนพระราม 6 มีประชาชนมาเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์จำนวนมาก จนเจ้าหน้าที่ต้องเขียนข้อความติดไว้ว่าหน้ากอกอนามัยและแอลกอฮอล์เจลจะมีจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวันขณะที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของร้านเผยถึงภาพประชาชนยื่นรอซื้อหน้ากอกอนามัยจนแถวยาวออกมาจากร้านว่าเป็นภาพที่มีผู้มายืนรอร้านเปิดจำหน่ายสินค้าที่เปิดให้บริการเวลา 08.00 น. และเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่ได้รับมาแต่ละวัน จึงต้องมีการจำกัดปริมาณการซื้อ อาทิ หน้ากอกคาร์บอน 1 ห่อ บรรจุ 5 ชิ้น, ราค้า 35 บาท ต่อ 1 คน เจลล้างมือจำกัด 2 หลอด ต่อ 1 คน เพื่อให้ทุกคนได้ใช้อย่างทั่วถึง

★ **ให้ซื้อไม่เกินคนละ 10 ชิ้น**
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อว่า ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าจำกัดการซื้อหน้ากอกอนามัยของประชาชน โดยจำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินคนละ 10 ชิ้น บางห้างอาจจะขายให้ได้ไม่เกิน 4 หรือ 5 ชิ้น แล้วแต่สต็อกของผู้ค้าแต่ละราย จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. การจำกัดการซื้อดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมร้านขายยา และร้านค้าทั่วไป การจำกัดการซื้อหน้ากอกอนามัยเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอ และขายได้อย่างทั่วถึง



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑๔

เตือนใส่ถุงยางก่อนมีเซ็กซ์

นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดเผยถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึง ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นถือโอกาสวันวาเลนไทน์นัดเที่ยวด้วยกัน เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ อาจไม่รู้จักระวังป้องกันและนำพามาซึ่งปัญหาตามหลัง ทั้งการตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอาจเป็นเหตุให้ติดเชื้อเอดส์ หากมีเพศสัมพันธ์ต้องตระหนักเสมอว่า ความสุขเพียงชั่วคราวอาจมีปัญหามาตามมา แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งมีแจกจ่ายตามสถานบริการ ในส่วนของสาธารณสุขมีภาระให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยอธิบายให้เข้าใจสภาวะอารมณ์และความต้องการทางเพศ ความรู้จักยับยั้งชั่งใจและการเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะตามมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย.



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๒

เตือนกินน้ำน้อยเสี่ยงโรคหัวใจ

นพ.ฉัตร แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เผยว่า โรคหัวใจเป็นก้อนผลึกขนาดเล็กเกิดจากสารตกค้างต่างๆที่ขับออกมาทางปัสสาวะไม่หมด โดยเฉพาะแคลเซียมทำให้เกิดนิ่วมากที่สุด ซึ่งปัสสาวะจะมีสารบางชนิดที่ช่วยป้องกันการตกตะกอนแต่มีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ระบบกลไกไม่ทำงานจึงเกิดการตกตะกอนของสาร อีกทั้งผู้ป่วยบางรายอาจมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และการใช้ยารักษาโรคบางชนิด เช่น โรคเกาต์ ไทรอยด์ที่ทำงานมากกว่าปกติ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง หรืออาหารเสริมบางชนิด รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เกลือ น้ำตาล หรือการดื่มน้ำน้อยทำให้ร่างกายสูญเสียเหงื่อ จึงทำให้การขับถ่ายของเสียทางปัสสาวะมีความเข้มข้นสูงขึ้น และทำให้ตกตะกอนของสารในที่สุด

ทั้งนี้เพศชายมีโอกาสเสี่ยงเป็นนิ่วในไตมากกว่าเพศหญิงมากถึง ๓ เท่า อาการของโรคจะปวดบริเวณหลังหรือช่องท้องด้านข้างใดข้างหนึ่ง รู้สึกปวดขาหนีบปัสสาวะอย่างรุนแรงเป็นช่วงๆ ปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีสีแดง ขมขู และน้ำตาล ปัสสาวะบ่อยขึ้นและมีปริมาณน้อย ขณะที่ปัสสาวะจะรู้สึกเจ็บ มีกลิ่นแรง และมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หนาวสั่นเป็นไข้ร่วมด้วย ดังนั้น ทางรพ.บ้านโป่งแนะผู้ป่วยโรคหัวใจควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที.

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

สธ.ยันไม่มีติดไวรัสอู่ฮั่นเพิ่ม
คนขับแท็กซี่หายขาด

‘บักตู่’ วิตโศกขอโทษ 138 คนไทยเหตุไปรับเข้า
จีนยังวิกฤติยอดตาย 490 ศพติดเชื้ออีกหลายพัน

“บักตู่” วิตโศกขอโทษ 138 คนไทยไปช่วยอพยพหนีใช้หวัดอู่ฮั่น
ใจอ่อนโดนอ่อนขอโทรศัพท์คุยกับพ่อแม่ พร้อมชูนินฮาร์ทเป็นกำลังใจ เผย
ผลตรวจร่างกายซ้ำพบมีไข้ ๕ คนหายปกติ 2 อีก 4 เอกซเรย์เจอ 3 คนปกติ
ผิดปกติ-ท้องเสียส่งกัก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าฯ ก่อนคืน ◆ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ไวรัส □ **ต่อจากหน้า 1**

อ้อมกอดครอบครัว 19 ก.พ. จีนประกาศไวรัส
มรณะคร่าชีวิตในแผ่นดินใหญ่พุ่ง 65 ศพ ป่วย
เพิ่ม 3,886 อันเชื่อยังอาจลด 24 ประเทศ
ไทยรังสติดีเหี้ยมมากอันดับสอง “อนุทิน”
แถลงไร้ผู้ป่วยเพิ่มเหลือรักษาตัว 16 แนวโน้ม
ดีขึ้น โชเฟอร์แท็กซี่เบงกอล้ำโซวสี่ล้อหมอใช้
ยาปฏิชีวนะรักษา 4 วันหาย แต่ผู้เฒ่าขับรถทัวร์
จีนโดนทั้งวันโรค-ไข้หวัดอยู่ย่นรมเร้าอาการ
ทรงตัวต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแพทย์สาธาณ
รักษายกปิดอวัยวะด้านเอคส์-ไอเซลทามิเวียร์
ยี่ห้อชีวิต

○ **จีนติดไวรัสตายเพิ่ม 65 ศพ**
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. สำนักข่าวต่างประเทศ
รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่าคณะ
กรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงาน
สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ที่ก่อโรคปอดอักเสบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเมืองอู่
ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของประเทศ
จีน ระหว่างเดือน ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 4 ก.พ.
2563 มีผู้เสียชีวิตในประเทศอย่างน้อย 490 คน
และป่วยสะสมอย่างน้อย 24,324 คน รักษา
หายแล้ว 892 คน พบผู้ต้องสงสัยอีกอย่างน้อย
23,260 คน ขณะที่วันที่ 3 ก.พ. มีผู้เสียชีวิต
เฉพาะในประเทศอย่างน้อย 425 คน และป่วย
สะสมอย่างน้อย 20,438 คน จำนวนผู้เสียชีวิต
จึงเพิ่มขึ้น 65 ศพ และป่วยสะสมเพิ่มขึ้น 3,886
คน ส่วนพื้นที่วิกฤตสุดยังเป็นมณฑลหูเป่ย์และ
แทบทุกฝ่ายเชื่อว่าคลาดคำสั่งอาหารทะเล
ประจำเมืองเป็นแหล่งกำเนิดโรค โดย 80%
ของผู้เสียชีวิตอายุมากกว่า 80 ปี และ 75% มี
โรคประจำตัวอยู่แล้ว

○ **เขี่ยยังระบาด 24 ประเทศ**
ด้านสถานการณ์นอกแผ่นดินใหญ่มีผู้
ติดเชื้อใน 24 ประเทศไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า
และไต้หวัน ได้แก่ ไทย 25 คน สิงคโปร์ 24 คน
ญี่ปุ่น 22 คน ฮ่องกง 18 คน เกาหลีใต้ 16 คน
ออสเตรเลีย 13 คน เยอรมนี 12 คน สหรัฐ 11 คน
ไต้หวัน 11 คน มาเก๊า 10 คน มาเลเซีย 10
คน เวียดนาม 8 คน ฝรั่งเศส 6 คน สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (อีเอยู) 5 คน แคนาดา 4 คน
อินเดีย 3 คน อิตาลี 2 คน รัสเซีย 2 คน
ฟิลิปปินส์ 2 คน สหราชอาณาจักร 2 คน

เนปาล 1 คน กัมพูชา 1 คน เวียดนาม 1 คน
สเปน 1 คน ฟินแลนด์ 1 คน สวีเดน 1 คน และ
ศรีลังกาอีก 1 คน

○ **สู้อยู่ระดับไข้หวัดอยู่ัน**
พญ.ฉลิวิ ไบรแอนด์ หัวหน้าฝ่ายเครือ
การรับมืออันตรายจากโรคติดเชื้อขององค์การ
อนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอหรือฮู) แถลงว่า
สถานการณ์เวลานี้เชื้อไวรัสฯ คือโรคระบาด แต่
ยังไม่ถือเป็นโรคระบาดกระจายทั่วไปที่หมาย
ถึงการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างหลายประเทศ
หลายทวีป หรือแทบทุกประเทศบนโลกแม้
อัตราการแพร่กระจายของเชื้ออยู่ในระดับสูง
และรวดเร็วในมณฑลหูเป่ย์แต่สถานการณ์ใน
มณฑลอื่นของประเทศจีนเป็นแบบประปราย
และอยู่ในวงจำกัด อย่างไรก็ตามดูประกาศการ
แพร่ระบาดของไวรัสฯ ให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 30 ม.ค.
2563 ยังรุนแรงและวิกฤติในประเทศจีน จาก
อัตราส่วน 99% ของผู้เสียชีวิตและผู้ป่วย โดย
97% ของผู้เสียชีวิตอยู่ในมณฑลหูเป่ย์ ที่ตั้ง
ของเมืองอู่ฮั่น

○ **ชี้หน้ากากป้องกันไม่ 100%**
พญ.ไบรแอนด์ปฏิเสธผลงานวิจัยหลาย
ชิ้นที่ระบุการติดต่อเชื้อไวรัสฯ ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์โดยบุคคลที่ 1 ไม่แสดงอาการ ว่า
ไม่ใช่ว่าไรผู้ติดเชื้อต้องแสดงอาการ เพียงแต่
ในกรณีเชื้อไวรัสฯ อาการเริ่มต้นของผู้ป่วยบาง
คนชัดเจนน้อยมากจนตรวจไม่พบ ด้านข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโรคโคโรนาฯ นั้นผู้
ป่วยและผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วยต้องสวม
หน้ากากอนามัย แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ห่างจากผู้ป่วย การสวม
หน้ากากอนามัยไม่อาจป้องกันเชื้อได้ 100%
แต่การรักษาสุขอนามัยพื้นฐานเป็นเรื่องจำเป็น
เนื่องจากโรคระบาดทางเดินหายใจติดต่อกับ
การไอ จามและสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและ
การสัมผัสสิ่งของที่ผู้ป่วยสัมผัสโดยไม่ป้องกัน
ทั้งนี้ผู้คนที่ทุกเทศทุกวัยสามารถติดเชื้อได้แต่
กลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและผู้มี
อาการผิดปกติด้านระบบภูมิคุ้มกัน

○ **ญี่ปุ่นติด 10 บนเรือสำราญ**
นายคัตซึโนบุ คาโตะ รมต.สาธารณสุข
ญี่ปุ่น แถลงว่า ญี่ปุ่นกักกันโรคผู้โดยสารและ
ลูกเรือ 3,711 คน บนเรือสำราญชื่อไดมอนด์
ปรีนเซสส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ล้าอยู่นอกฝั่งญี่ปุ่น
และเรือลำนี้เพิ่งเดินทางมาจากฮ่องกงเพราะ
พบมีผู้ติดเชื้อโดยสารคนหนึ่งมีอาการป่วย หลัง
จากนั้นได้นำตัวอย่างไปตรวจสอบกว่า 200 คน
ทราบผลแล้ว 31 คน และในจำนวนนี้ 10 คน
ติดเชื้อไวรัสฯ แม้จะลงจากเรือไปแล้วแต่ด้วย
ความร่วมมือจากหน่วยงานฝั่งทำให้สามารถส่ง
ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นไปยังหน่วยงานทางการแพทย์
สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือที่เหลือจะต้องถูก
กักกันโรค 14 วัน เพื่อดูอาการต่อไป สำหรับ
ในประเทศญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อกว่า 20 คนแล้ว

○ **เวียดนามตั้งสอง รพ.สนาม**
ประเทศเวียดนามซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศจีนและยังเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับ
จีนนั้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ 3 คนไม่เคยเดินทาง
ไปประเทศจีน ทางกรมเวียดนามจึงตั้งใช้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาด เช่น ระบุการเดินทาง
ห้ามเที่ยวบินและกักกันโรค นอกจากนี้
ยังตั้ง รพ.สนามขึ้นที่เมืองโฮจิมินห์ ศูนย์กลาง
ด้านเศรษฐกิจทางตอนใต้ของประเทศโดย
ดัดแปลงจาก รพ.เดิมให้สามารถรองรับผู้ป่วย
ได้ 500 เตียง ส่วนที่กรุงฮานอย เมืองหลวง
เวียดนามจะใช้ รพ.ทหาร 2 แห่งดัดแปลงเป็น
ศูนย์กักกันโรครองรับผู้ป่วย 1,500 คน เพื่อ
เตรียมรับกลับชาวเวียดนาม 950 คน จาก
ประเทศจีน

○ **คาเธ่ย์ให้พวง.ลา 3 สัปดาห์**
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิกของฮ่องกง
ได้ร้องขอพนักงาน 2.7 หมื่นคนลาพักได้นาน
ถึง 3 สัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้จากการ
เปิดเผยของนายออกัสตัส ถัง ซีอีโอคาเธ่ย์
แปซิฟิก ว่า เขาหวังจะได้รับความร่วมมือจาก
พนักงานทุกระดับในช่วงสถานการณ์ที่เป็น
อยู่ในขณะนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสฯ หลังจากเมื่อปีที่แล้วสายการบิน
คาเธ่ย์แปซิฟิกได้รับผลกระทบจากความวุ่นวาย
ทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง

○ **เหี่ยวโคโรนาในไทยยัง 25**
สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ที่
กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุขแถลง
ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 25 คน หลังรักษาหาย
เพิ่มอีก 1 คนเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ที่ติดเชื้อ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ภายในประเทศสายแรกหลังรับผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปแล้วจึงอยู่ที่ 9 คนเหลือที่ยังรักษาตัวใน รพ. 16 คน ทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับและแนวโน้มจะหายในเวลาไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ต้องรอดผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจนกว่าจะได้ผลเป็นลบจึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนคนที่อาการวิกฤตินั้นอาการยังทรงตัวทีมแพทย์ให้การดูแลใกล้ชิด

○ เข้าเกณฑ์ต้องสงสัยอีก 57

รพ.สาธารณสุข กล่าวว่ามีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2563-วันที่ 4 ก.พ. สะสม 549 คน กลับบ้านได้แล้ว 124 คนส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 60 ปี ทั่วโลกอยู่ตามฤดูกาล ซึ่งยังทรงอยู่ใน รพ. 425 คน โดยเฉพาะวันที่ 4 ก.พ. มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ 57 คน สำหรับคนไทยที่สายการบินไทยแอร์เอเชียไปรับตัวกลับนั้น เนื่องจากไม่ใช่อินเดีย ดังนั้นการคัดกรองจะเป็นไปตามระบบเฝ้าระวังโรคโดยการตรวจคัดกรองที่สนามบินตามปกติเป็นรายบุคคลหากพบผู้ต้องสงสัยเฝ้าระวังโรคจะต้องนำเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังต่อไป

○ ลงขั้วรถทัวร์อาการทรง

นพ.กฤษฏา หาญประเจิด รอง ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยวิกฤติรักษาตัวที่สถาบันฯ เป็นชาวไทยอายุ 70 ปี อาชีพขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีน ขณะนี้อาการทรงตัวดีขึ้นเรื่อยๆช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ป่วยคนนี้เป็นวัณโรคและติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส จึงต้องรักษาตามอาการไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีกับยาโอเซลทามิเวียร์ ที่สำคัญทีมแพทย์ได้ติดตามไปยังครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คนโดยตรวจหาเชื้อวัณโรคและไวรัสฯ ซึ่งจริง ๆ แล้ววัณโรคน่ากลัวกว่าไวรัสฯ มาก

○ รักษาไซเฟอร์แท็กซ์ 3 วัน

พญ.อนุตรา รัตนนราทร แพทย์อายุรกรรมโรคปอด สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ไซเฟอร์แท็กซ์ที่คิดค้นขึ้นในประเทศไทยที่รักษาหายแล้วเป็นชาวไทยอายุ 50 ปี รับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วรู้สึกผิดปกติมีไข้ ไอมาก จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.คามลิก้า ผลตรวจพบเชื้อไวรัสฯ จึงถูกส่งต่อมายังสถาบันฯ วันที่

28 ม.ค. ตรวจพบมีไข้ต่ำและเครียด แพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะหลายชนิดเพราะตอนนั้นยังไม่ทราบคิดไวรัสฯ แล้วมีการคิดเชื้อแบคทีเรียอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ ทั้งนี้หลังรักษาตามอาการ 2-3 วัน คนไข้มีอาการดีขึ้นจนกระทั่งตรวจไม่พบเชื้อในวันที่ 31 ม.ค.

○ น้ำตาลกลูโคส-โซว์กลุ้มลิโอ

ด้านไซเฟอร์แท็กซ์ตั้งกล่าวสวมหมวกากอนมัยมาร่วมเฝ้าระวังข่าวกล่าวด้วยเสียงสั้นเครือมน้ำตาลกลูโคส ขอบคลุมแพทย์ พยาบาลที่รักษาคนจนหายป่วย ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลที่ตีเหมือนมาพิเคราะห์ร่างกาย ความรู้สึกวันแรก น้ำตาล เพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่ก็สบายใจขึ้นหลัง ผอ.สถาบันบำราศนราดูรให้กำลังใจโดยโทรศัพท์มาหาทุกวัน บอกอย่าเครียดให้ทำใจสบาย ถ้ากินได้นอนหลับร่างกายจะมีภูมิคุ้มกัน ขณะที่รองนายกฯอนุทิน ก็มาเยี่ยมด้วยตนเองเพราะเป็นห่วง

○ ส่งใจช่วยเงินกู้โรครณะ

“ฝากเพื่อนแท็กซ์และคนขับรถสาธารณะที่คลุกคลีกับนักท่องเที่ยว ให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองไม่โชกโชกเงินอย่างเดียว แต่พอมีอะไรเกิดขึ้นมารายได้หดหายเหมือนกับผม ถ้าไม่หายครอบครัวจะแย่ อย่างไรก็ตามครอบครัวไม่คิดเชื่อไปป่วยเพราะทุกครั้งทีคนในบ้านเป็นหวัดจะแยกของใช้กัน รับประทานอาหารต้องใส่ซองกลางเพื่อไม่ให้ครอบครัวผมเป็นตัวแพร่เชื้อสู่ภายนอก และขณะผมป่วยก็ไม่เคยออกไปคุยกับคนนอกบ้านเลย ทั้งนี้ผมไม่ได้ไวรัสฯ แต่ก็ไม่มีไข้เลย ๆ กับนักท่องเที่ยวหรือชาวจีน เนื่องจากคิดว่าเพื่อนที่น้องครอบครัวเดียวกัน และอาชีพขับรถแท็กซี่นั้นอยู่ข้างอุ้งมือนักท่องเที่ยว ที่สำคัญเมื่อผมดูข่าวในท้องถิ่นก็ยิ่งส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนที่เมืองอุ้งมือทุกวันให้สู้ ๆ เพราะขนาดผมยังสู้จนหายได้” ไซเฟอร์แท็กซ์กล่าว

○ ส่ง 4 ใน 138 คนไทยกลับ

ส่วนการกักพื้นที่ 138 คนไทยในอาคารรับรองกองทัพเรือ อ่าวดวงตาล อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี หลังรัฐบาลส่งทีมแพทย์บินไปรับกลับจากเมืองอุ้งมือ ที่สโมสรสัญญาบัตร รพ.อากาศเรียดวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นายสาธิต ปิติเดชะ รมช.สาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรมากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ร.ท. ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ และ พ.ร.ท.วิชัย มนต์ศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมแถลงความคืบหน้าโดยนายสาธิตกล่าวว่า ผลตรวจร่างกายซ้ำพบมีผู้ป่วยเป็นไข้ 6 คน หายปกติแล้ว 2 คน อีก 4 คน เป็นชาย 2 หญิง 2 อายุระหว่าง 40-50 ปี ซึ่งผลเอกซเรย์พบ 3 คนปกติคิดปกติเล็กน้อยและอีก 1 คนมีอาการท้องเสีย จึงส่งทั้ง 4 คนเข้าพื้นที่กักกันโรคภายใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ มีกำหนดการวิดีโอคอลเยี่ยม 138 คนไทยดังกล่าว

○ 19 ก.พ. ปลดปล่อยครอบครัว

“ยืนยันผู้ป่วยทั้ง 4 ผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ยังคงเฝ้ารอดูอาการ เมื่อหายเป็นปกติจะส่งตัวกลับบ้านเข้าสถานที่กักกันที่ ส่วนสภาวะจิตใจคนไทยในพื้นที่กักกันมีภาวะเครียดเนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับตัว อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข และทางกองทัพเรือได้ส่งจิตแพทย์และหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าปรับสภาพจิตใจคนไทยทั้ง 138 คน และในวันที่ 6 ก.พ. จะอนุญาตให้ผู้ป่วยวิดีโอคอลพูดคุยกับญาติได้และจะมีการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมอกครอบครัวในเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.พ.” นายสาธิต กล่าว

○ ตามหาหลานวันจันทร์

นางปัญชาชนิต ไชยอุปถัมภ์ ญาติหนึ่งในกลุ่มคนไทย เดินทางจาก กทม. มายังเพลสเซ็นเตอร์สโมสรสัญญาบัตร รพ.อากาศเรียดวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อตามหาตัว น.ส.พิมชนก อุทา หรือน้องนันทน์ อายุ 23 ปี หลานสาวซึ่งเป็นนักศึกษา หลังขาดการติดต่อกันระหว่างรอขึ้นเครื่องกลับมายังประเทศไทย จึงกังวลใจเกรงหลานสาวจะเป็นหนึ่งในคนไทยที่ไม่ผ่านการคัดกรองของทางการจีน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตอบได้ว่า น.ส.พิมชนกอยู่ในจำนวน 138 คนหรือไม่ เพราะต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

□ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ไวรัส □ ต่อจากหน้า 2

○ มาเชื้อเที่ยวบินพิเศษอุ้ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินแอร์เอเชีย แจ้งว่าหลังเครื่องบินแอร์บัส เอ320 นีโอ ปฏิบัติภารกิจพาคณะคนไทยจากเมืองอุ้งกลับประเทศ เครื่องบินลำดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรฐานขั้นสูงสุดทั้งพื้นสเปรย์ฆ่าเชื้อห้องโดยสาร/ห้องน้ำ/ห้องนักบิน/พื้นที่เก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ปิดประตูเครื่องฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดเบาะที่นั่ง พนักวางแขน เข็มขัดนิรภัย ชั้นวางอาหาร นิตยสารและหนังสือคู่มือ รวมทั้งห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมเปลี่ยนกรองอากาศประสิทธิภาพสูงคัดจับเชื้อโรคที่มีอนุภาคเล็กถึง 0.1-0.3 ไมครอนได้มากกว่า 99.99%

○ ไทยไลอ้อนฯ รับ 10 คนไทย
นายอัครินทร์ วัชรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ กล่าวว่าปกติสายการบินมีการบินไปยัง 15 เมืองของประเทศจีนรวม 25 เส้นทาง ดังนั้นจึงยินดีนำคนไทยที่ตกค้างอยู่ตามเมืองต่าง ๆ กลับมายังประเทศไทยฟรี เงื่อนไขคือเป็นคนไทย ถือหนังสือเดินทางไทย และแจ้งความจำนงล่วงหน้า 24 ชม. ทั้งนี้เดิมเราบอกว่าจะมีการรับกลับระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. แต่ตอนนี้จะขยายเพิ่มไปอีก 1 สัปดาห์ หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ของสายการบิน เมืองต้นคอนนี้มีคนไทยแจ้งขอเดินทางกลับประมาณ 10 คน

○ ตรวจโรคไซเฟอร์แท็กซ์
ที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. พร้อมผู้บริหาร ขบ. แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้ไซเฟอร์แท็กซ์เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ใกล้ชิดคนท่องเที่ยวมากที่สุด จึงเสี่ยงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย โดยรถแท็กซี่รับผู้โดยสารเฉลี่ย 14 เที่ยววิ่งต่อวัน มีผู้โดยสารใช้บริการ 30-40 คนต่อวัน ขบ.จึงมีมาตรการให้สวมหน้ากากอนามัยทำความสะอาดภายในรถทุกวัน และทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังจัดโครงการตรวจสอบสภาพรถแท็กซี่ท่องเที่ยวนี้ใจปลอดภัยปลอดภัย ซึ่งวันที่ 12-13 ก.พ. ได้ขอความร่วมมือไซเฟอร์แท็กซี่เพื่อตรวจสอบสภาพที่ ขบ. หรือที่สถาบันบำราศนราดูร ฟรี และวันที่ 25 ก.พ. จะตรวจสอบสภาพให้ไซเฟอร์แท็กซี่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดจะดำเนินการได้ 5,000 คน จากจำนวนแท็กซี่ใน กทม.และปริมณฑล 8 หมื่นคันได้ภายในเดือน ก.พ.

○ จำกัดจำนวนซื้อหน้ากาก
ที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังหารือกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ว่า ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าจำกัดการซื้อหน้ากากอนามัยของประชาชนโดยจำกัดซื้อไม่เกินคนละ 10 ชิ้น แต่บางห้างอาจจะขายให้ได้ไม่เกิน 4 หรือ 5 ชิ้น แล้วแต่สต็อกของผู้ค้าแต่ละราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. อย่างไรก็ตาม การจำกัดการซื้อดังกล่าวไม่ครอบคลุมร้านขายยาและร้านค้าทั่วไป

○ ส่งออก 500 ชิ้นต้องขอ พณ.
“ส่วนผู้ส่งออกหน้ากากอนามัยเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตามตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป จะต้องขออนุญาตก่อนโดยให้เริ่มขออนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. ขณะเดียวกันผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทุกรายจะต้องจัดสรรหน้ากากอนามัยบางส่วนมาให้ศูนย์บริหารจัดการสรรหน้ากาค

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

อนามัยกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้กระทรวงฯ สามารถจัดสรรไปให้กับผู้ที่มีความจำเป็นคือ ใช้อย่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งพนักงานโรงแรม บริษัททัวร์ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยผู้ผลิตต้องเริ่มจัดสรรมาให้กระทรวงฯ ตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ. เช่นเดียวกัน โดยกรมฯ จะนำไปกระจายผ่านร้านธงฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 1.2 แสนร้าน ด้วย” อธิบดีฯ กล่าว

○ ชาวบ้านแห่โทรฯ ร้องเรียน
นายวิชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีประชาชน 1,022 คน ร้องเรียนเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยฯ ยี่ห้อกรมฯ ผ่านสายด่วนโทร.1569 โดย 769 คน ไม่สามารถหาซื้อได้ อีก 220 คนแจ้งว่าราคาแพง จากที่เคยซื้อปกติ ส่วนที่เหลือเป็นการร้องเรียนไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือขายราคาไม่ตรงกับป้ายแสดงราคา เป็นต้น ซึ่งกรมฯ ได้ทยอยตรวจสอบแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งสายตรวจเฉพาะกิจ 10 สาย ไปตรวจสอบสถานการณ์จำหน่าย หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใน กทม.และปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัดทาง สำนักงานพาณิชย์ได้ตรวจสอบด้วยเช่นกัน

○ หาดลาดส่งทุเรียนแทนจีน
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ กล่าว ช่วงหนึ่งภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุคบอร์ด) ครั้งที่ 1/2563 ว่า การบริหารจัดการ ผลผลิตส่วนเกินทั้งกลไกปกติและการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีผลผลิตส่วนเกินในช่วงพัก โดยเฉพาะทุเรียนที่มีผลผลิต 5.99 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1.04 แสนตัน ต้องเตรียมแผนรองรับการส่งออกไปประเทศจีนซึ่ง เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสฯ โดยจะต้อง

วางแผนกระจายผลผลิตไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและแช่แข็ง รวมถึงประชาสัมพันธ์กระตุ้นการบริโภคในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จนถึงที่สุดฤดูกาล

○ “บิกคิวีดี” วิกฤตโควิดไทยอพยพ
ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน กล่าว ว่า คนไทยที่ยังไม่ได้กลับประเทศไทยนั้นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้ติดต่อพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ โดยล่าสุดสายการบินไทยโลอ์แอร์ได้ประสานงานรับคนไทยในเมืองอื่น ๆ กลับประเทศไทยด้วยโดยเขาจะเก็บตกให้ และเชื่อว่าถ้าการบินไทยหรือไทยสมายล์ไปได้เขาก็พร้อมจะช่วยเหลือ ทั้งนี้ในภาพรวมทาง พล.อ. ประยุทธ์ สนับสนุนการแก้ปัญหาในทุกเรื่อง และเมื่อนายกฯเห็นว่าคนไทยจากเมืองอื่น กลับมาอย่างปลอดภัยทำแท้งก็ผ่อนคลายและจาก การที่ทำนได้พูดคุยผ่านวีดีโอคอลกับคนไทย ดังกล่าวก็เห็นว่าทุกคนมีกำลังใจและเราไม่ได้ ใส่ใจกับเสียงชื่นชม

○ เกาะติดคนโดนกักตกรอบ
ผู้สื่อข่าวถามถึง 3 คนไทย ที่เป็นไข้ ทำให้ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองจากทางการจีน จึงไม่ได้ร่วมเดินทางกลับมายังบ้าน นายอนุทิน กล่าวว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ ทางการจีนเข้าดูแลแล้วซึ่งจะต้องกักตัว 14 วัน ขณะนี้ยังไม่มียารักษาว่าใช้สูงจากอะไร ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่พบว่ามีความ เคาหลิได้ติดเชื่อหลังจากเดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทย เรื่องดังกล่าวยังต้องตรวจสอบ อีกมากเพราะในระหว่างที่เขายู่ประเทศไทย และเดินทางออกนอกประเทศไปไม่แสดง อาการใด ๆ อย่างไรก็ตาม เราต้องชีวิตไว้ใน ประเทศ อย่าเพิ่งเป็ดวงกว้างออกไปรวดเร็วใน

ส่วนของเมืองไทยให้ตีก็พอแล้ว ต่างคนต่าง ต้องดูแลตัวเองในยามยากอย่างนี้

○ นายกวีดีโอคอลคนไทย
พล.อ.ประยุทธ์ ออกรายการ Governmentweekly ในช่วง PM Talk ผ่านเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าโดยนายกฯได้วีดีโอคอลพูดคุย กับตัวแทนคนไทยที่กลับจากเมืองอื่น โดยช่วงหนึ่งได้ขอโทษที่ใช้เวลาพอสมควรว่าจะไปรับ 138 คนไทยกลับประเทศได้เพราะสถานการณ์ ไม่ปกติและแม้จะพยายามเต็มที่ ด้านตัวแทน คนไทยบอกนายกฯว่า หมอและเจ้าหน้าที่ กองทัพอากาศอย่างดีทุกอย่างและมีความสุข แต่ต้องการโทรศัพท์พูดคุยกับพ่อแม่และ ครอบครัวแล้วทุกคนจะเป็นห่วง นายกฯจึงรับปากจะให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปบริการด้าน การติดต่อสื่อสารพร้อมให้ทุกคนถือว่าตอนนี้ได้ โอกาสมาพักผ่อนนชายทะเลไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับบ้าน จากนั้นนายกฯได้ทำสัญลักษณ์ มิ นิฮาร์ทส่งให้ตัวแทนคนไทยผ่านวีดีโอคอลด้วย

○ ออกกฎเหล็กบิรจากเลือด
รศ.พญ.จุใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์ บริกรโลหิตแห่งชาติกล่าวว่า ศูนย์ฯ กำหนด มาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสฯ ทาง โลหิตโดยให้ผู้บริจาคโลหิตทราบแก่หรือรายใหม่ ได้คัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิตดังนี้ 1. ผู้ที่ เดินทางมาจากประเทศที่มีภาวะระบาดของโรคค บริจาคโลหิต 14 วัน 2. ผู้ติดเชื้อไวรัสฯ 1 แห่งค บริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ 3. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด เชื้อไวรัสฯคบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ 4. ภายใน 14 วัน หลังบริจาคโลหิตหากผู้บริจาคโลหิตได้รับ การวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสฯ ให้รีบแจ้งหน่วยงาน ที่รับบริจาคโลหิตทราบทันที และ 5. ผู้บริจาค โลหิตจะต้องตอบคำถาม เกี่ยวกับสุขภาพตัวเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง

○ เตือนซื้อขายต้านโรคเอดส์
นพ.ไพศาล คันคุ้ม เลขาธิการคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) (เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อซื้อขายต้านไวรัสเอชไอวี กับยาโอ เซลทามิเวียร์ที่โฆษณาขายเถื่อนทาง อินเทอร์เน็ตว่าใช้รักษาอาการป่วยจากไวรัสฯ เพราะโดยข้อเท็จจริงการรักษาผู้ติดเชื้อโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้เป็นการรักษาโดยยังอ ิงหลักการทางเภสัชวิทยาของการออกฤทธิ์ของ ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด การซื้อขายต้านไวรัสดังกล่าวมาเกินอง นอกจากไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แล้ว อาจก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาซึ่งต่อไปในอนาคตหาก มีความจำเป็นต้องรักษาเพื่อรักษาอาการเจ็บ ป่วยใด ๆ ก็ตามอาจไม่ได้ผล.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

กัก134คนไทยดูอาการ 4รายเฝ้าระวัง ปอดผิดปกติส่งตรวจซ้ำ

นายกฯสายตรงให้กำลังใจ
สั่ง'สธ.-พณ.'แก้ไขด่วน
'หน้ากาก-เจล'ขาดแคลน
ไวรัสอยู่ฮั่นคร่าเงินเฉียด500

สธ.แถลงคืนหน้า 138 คนไทยกลับ จากเมืองฮั่น
คัดกรองเบื้องต้น พบ 4 คน ต้องแยกตัวดูอาการที่รพ.
หลังมีไข้ ปอดผิดปกติ ท้องเสีย ที่เหลือ 134 คน
ส่งเข้าเรือนรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ พื้นที่ควบคุม
ตามมาตรการเฝ้าระวัง 14 วัน สิ้นสุดเที่ยงคืน 18
กุมภาพันธ์ ปล่อยตัวเช้า 19 กุมภาพันธ์ ย้ำจัดทีมหมอ
เฉพาะทางตรวจติดตามอาการ 24 ชม. เปิดให้พบญาติ
ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 6 กุมภาพันธ์ "อนุทิน" ยัน
ไทยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 25 ราย รักษาหายกลับบ้าน
ได้ 9 ราย

▶▶▶ ต่อ : ไวรัสฮั่น - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ไวรัสสู่อัน

สั่งอก.-อย.ผลิตหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือให้เพียงพอ ส่วน นายกฯคอนเฟอเรนซ์ให้กำลังใจ 138 ชีวิต และจนท.เผยทุกคนดีใจกำลังใจดี สั่งสธ.-พณ.ตรวจตลาดหลังข่าวบ้านร่องเรียนหน้ากฯขาดแคลน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กักนำคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสสู่อัน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และนพ.สุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข พลเรือโทวิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือโทประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ ร่วมแถลงความคืบหน้ามาตรการดูแลคนไทย 138 คน ที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสสู่อัน ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดทั้งในจีนและทั่วโลก

แยก4รายเฝ้าระวัง-ปิดผัดปกติ3คน

โดยนายสาธิตกล่าวว่า ผลตรวจคนไทย 138 คน ที่มาจากอู่ฮั่นเมื่อค่ำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ทีมแพทย์ คัดกรองอาการหลังจากเครื่องบินพบมี 4 ราย อุณหภูมิร่างกายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย ขณะนี้รับไว้รักษาที่ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ แรกรับการตรวจร่างกาย 3 ราย มีอาการไข้หวัด ไอ ส่วนอีก 1 ราย มีอาการท้องเสีย ทุกรายได้รับการเอกซเรย์ปอด และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อเมื่อตรวจร่างกายเข้าวันนี้ พบว่า รายที่ 1 เพศชาย ไม่มีไข้ รายที่ 2 เพศชาย มีอาการไอระคายคอ ไม่มีไข้ รายที่ 3

เพศหญิง มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีไข้ ทั้ง 3 รายไข้ลด แต่ผลเอกซเรย์ปอดพบความผิดปกติเล็กน้อย ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและตรวจซ้ำทางห้องปฏิบัติการ รายที่ 4 เพศหญิง เข้านี้ไม่มีไข้ ไม่มีอาการท้องเสีย ผลเอกซเรย์ปอดปกติ ทุกคนได้ส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

รอดูอาการ134ราย-6กพ.ให้ติดต่อญาติ

นายสาธิตกล่าวต่อว่า ส่วนคนไทยอีก 134 ราย ขณะนี้อยู่ในเรือนรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ ในจำนวนนี้ มีคนท้อง 1 ราย ครรภ์ 6 เดือน และมีเด็กเล็ก 2 คน ทั้งหมดแข็งแรงดี วันนี้มีการปฐมพยาบาลทำความเข้าใจในการปฏิบัติตัวระหว่างกักตัวเฝ้าระวังอาการ 14 วัน โดยจะมีจิตแพทย์เข้าไปประเมินอาการความพร้อม คาดว่าจะสามารถให้ติดต่อญาติได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ โดยการอำนวยความสะดวกต่างๆ จะเป็นไปตามขั้นตอน และขอให้สื่อมวลชนเรียกคนกลุ่มนี้ว่า "คนไทยกลับบ้าน" จะได้รับรู้ไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งหมดไม่ได้เป็นผู้ป่วย และขออย่ามองภาพว่า เชื้อจะลอยไปในอากาศ พอลอยไปเจอใครแล้วคิดไม่ใช่ ประกอบกับบ้านเราเป็นเมืองร้อน เชื้อไวรัสแตกตัวยากกว่าเมืองหนาว เรื่องนี้ต้องชัดเจน อย่าเพิ่งตื่นตระหนก โดยระยะเวลาเฝ้าระวัง 14 วันนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่นี้เป็นวันที่หนึ่ง และจะสิ้นสุดระยะเวลากักตัวเวลา 24.00 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ และจะปล่อยตัวเข้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์

ต่อ : ไวรัสสู่อัน - หน้า 11

มั่นคง ครองไป ครองมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ไวรัสสู่อัน

ทีมแพทย์ตรวจเก็บตัวอย่างเพิ่ม

และว่า กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา วางแผนร่วมกับทีมแพทย์ทหารเรือ ในส่วนผู้ที่รับตัวไว้ที่เรือนรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 134 คน โดยมีทีมเฝ้าระวัง สังเกตอาการ ตลอด 24 ชั่วโมง และวันนี้ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วจะเข้าไปตรวจเพิ่มเติม พร้อมเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมสำรองโรงพยาบาลอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 โรงพยาบาลชลบุรี ในกรณีที่พบผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังเพิ่มเติม

ส่งจิตแพทย์พูดคุยลดความเครียด

ขณะที่พลเรือโทวิชัยกล่าวเสริมว่า สำหรับหน่วยแพทย์ที่เข้ามาดูแล มีส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และทีมแพทย์สาธารณสุขจะเข้าไปตรวจ เข้ากันเย็น และมีรถพยาบาลจอดรอส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที ในส่วนของสุขภาพจิต หากประเมินแล้วสุขภาพจิตดีก็จะกินโทรศัพท์ให้คนไทยทั้ง 138 คน เท่าที่ตรวจเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ในภาวะเครียด

ส่วนภาพรวมการจัดที่พักรองรับคนไทยทั้งหมดนั้น กองทัพเรือ จัดเรือนรับรอง 5 อาคาร ล้อมรั้ว มีพื้นที่เดินเล่น อีกระยะผ่อนคลายเป็นอาคารร่วมสังสรรค์รับประทานอาหาร รอประเมินความพร้อมจิตเวชพร้อมติดตั้งจอแอลอีดี เพื่อให้คนไทยกลับบ้านได้สื่อสารกับญาติที่จะมาเยี่ยม

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

นพ.สุเทพกล่าวว่า ในส่วนการตรวจร่างกายคนไทย 134 ราย เป็นการตรวจทั่วไป พุดคุยภาวะเสี่ยง มีทีมนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุย ขณะที่คนไทย 4 รายที่อยู่โรงพยาบาลนั้น อาการทั่วไปค่อนข้างดี แต่ยังคงดูอาการอีกครั้ง หากหายดีแล้วจะนำกลับมาที่เรือนพักกับคนไทย 134 คน โดยจะมีระบบประเมินความเสี่ยงดูแลทุกวันจนกว่าจะครบ 2 สัปดาห์

ยืนยันคัดกรองจนด้วยทุกคนสบายดี

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกิจนำคนไทยทั้งหมดกลับประเทศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ทั้งกัปตัน ลูกเรือ ทีมแพทย์และพยาบาลนั้น นพ.สุเทพยืนยันว่า ทุกคนผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนปกติเช่นเดียวกับปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและใส่ชุดป้องกันตามมาตรฐานแบบ 100% ความเสี่ยงติดเชื้อต่ำ ทุกคนสบายดีสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเช่นเดียวกับ แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจร่างกายคนไทยทั้งหมด ตลอด 14 วัน จะจัดเวรเหมือนในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ก็สวมใส่ชุดป้องกันเต็มที่ถึงแม้คนกลุ่มนี้อาการเบากว่าผู้ป่วยที่โรงพยาบาล เพราะเป็นกลุ่มเฝ้าระวังไม่ใช่คนไข้ แต่ก็ไม่ประมาท

ไทยป่วยสะสมยัง 25 รักษาหายอีก 1

วันเดียวกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข แถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศไทยว่า จนถึงขณะนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 25 ราย แพทย์อนุญาตกลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 9 ราย และยังมีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 16 ราย

สั่งออก-อย.ผลิตเจล-หน้ากากเพิ่ม

นายอนุทินกล่าวถึงการควบคุมราคาหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือว่า ได้สั่งการองค์การเภสัชกรรม (อก.) และ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบปกติให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งได้รับการยืนยันว่าสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมการระบาด ถือเป็นวาระระดับชาติที่ต้องใช้มาตรการสูงสุดในการควบคุม

คนขับแท็กซี่หายดีกลับบ้านได้

นายอนุทินกล่าวต่อว่า และมีเรื่องที่น่ายินดี ที่ผู้ป่วยคนไทยที่เป็นคนขับรถแท็กซี่รายแรก แพทย์รักษาหายดี ผลตรวจล่าสุดไม่พบเชื้อแล้ว ทีมแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันนี้ สำหรับคนใกล้ชิด ผลตรวจไม่มีใครติดเชื้อ ส่วนชายไทยอายุ 70 ปี คนขับรถบัสรับนักท่องเที่ยวจีนนั้น นายอนุทินเผยว่า คนไข้เดิมป่วยเป็นวันโรคโดยเจ้าตัวไม่รู้อาการและป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา แต่วันนี้มีอาการดีขึ้นแล้วใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยลง ขณะนี้ได้มีการติดตามเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัว 4 คน แม้จะยังไม่ปรากฏอาการก็ตาม

ยืนยันแข็งแรงดี ขอบคุณ สธ.

ด้านคนขับรถแท็กซี่ ที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา กล่าวว่า ดีใจที่ทีมรักษาหาย ตอนแรก วิตกกังวลมาก เพราะเป็นโรคใหม่ แต่ด้วยการรักษาที่มีประสิทธิภาพทำให้หายจากโรค ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่โทร.มาถามอาการ และดูแลเรื่องการรักษาอย่างดี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

อย่างไรก็ตาม คนไม่ยอมให้คนไทยรังเกียจจีน เพราะนักท่องเที่ยวจีน ถือเป็นมิตรกับคนไทย ชั่วโมงนี้ต้องช่วยกันใจเขาใจเรา ส่วนตัวไม่รู้สิกรังเกียจหรือรู้สึกไม่ดีต่อกันท่องเที่ยวชาวจีน เพราะรายได้ของคนก็มาจากนักท่องเที่ยวเปรียบเป็นลูกค้าของเรา ขณะนอนรักษาตัวอยู่ในห้องก็ให้กำลังใจชาวจีนและชาวต่างชาติตลอด พร้อมกันนี้ ขอฝากถึงคนขับรถแท็กซี่ด้วยขอให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ขับ เพราะเราต้องอยู่บนรถ เป็นเวลานานมีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคได้เสมอตอนนี้รู้สึกแข็งแรงดี ระวังกระทรวงยังไหว

นายกฯ วิตีไอคอลลูก 138 คนไทย

สำหรับความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันนายกฯ ปฏิบัติงานบนตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติ ไม่มีกำหนดการและวาระประชุมเป็นทางการ โดยช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายกฯ จะมีการบันทึกเทปรายการ Government weekly ช่วง PM Talk โดยนายกรัฐมนตรีจะพูดคุยกับคนไทยที่เดินทางกลับจากอู่กันผ่านไลน์วีดีโอคอล เพื่อให้กำลังใจและพูดคุยกับแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” เวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นการเลื่อนออกอากาศจากปกติที่จะต้องออกวันศุกร์ประจำทุกสัปดาห์

เผยทุกคนดีใจ มีกำลังใจดี

กระทั่งเวลา 15.40 น. นายกฯ โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุ “ผมอัดรายการ PM Talk พูดคุยผ่าน VDO call กับทีมแพทย์และคนไทยบางส่วนที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่กันทุกคนดีใจที่ได้กลับบ้าน ยังมีกำลังใจดี และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีทีมแพทย์ที่มาพูดคุย ให้สาระ ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วย ติดตามได้ เวลา 18.00 น. ที่เพจไทยคู่ฟ้าครับ”

สั่งสธ.-พณ.ตรวจตลาดขายหน้ากาก

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยนายกฯ สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงกรณีหน้ากอกอนามัยขาดตลาด พร้อมกำชับให้หามาตรการแก้ปัญหา ทั้งการผลิตและการตลาดให้มีสินค้าขายทั่วไปในท้องตลาดให้มากขึ้น ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่ง พร้อมขอความร่วมมือผู้จัดจำหน่ายขายสินค้าให้ตรงกับป้ายราคา ไม่ฉวยโอกาสขายเกินราคา ถ้าพบร้านค้าหรือในช่องทางค้าขายออนไลน์ขายราคาสูงเกินจริง โทรศัพท์แจ้งได้ที่กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

จีนตายไม่หยุดเฉลี่ย 500 ป่วย 2.4 หมื่น

ทางด้านสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในต่างประเทศ สำนักข่าวเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนสรุปการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตเฉพาะในประเทศ 492 ศพ และผู้ป่วยสะสมอยู่ที่อย่างน้อย 24,324 คน

ขณะเดียวกัน มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเฉพาะในประเทศอีกอย่างน้อย 23,260 คน อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายดีและออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว 892 คน

วันเดียวยอดตาย 65 ราย ทุบสถิติ

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า มีจำนวนผู้เสียชีวิต 65 ศพ ภายในวันอังคารที่ผ่านมา นับเป็นสถิติการเสียชีวิตสูงสุดในวันเดียวจนถึงขณะนี้

ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั่วโลก เพิ่มขึ้นเป็น 492 ศพ ใน 29 ประเทศ คือฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย เยอรมนี สหรัฐ ฝรั่งเศส เวียดนาม แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) อิตาลี รัสเซีย สหราชอาณาจักร กัมพูชา ฟินแลนด์ อินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สเปน ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยมีผู้เสียชีวิตนอกแผ่นดินใหญ่แล้ว 1 ศพ ในฟิลิปปินส์ เป็นชายชาวจีนอายุ 44 ปี และอีกคนหนึ่งอยู่ในฮ่องกง เป็นชายอายุ 39 ปี ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ศพ มีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่กัน

ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญ 10 คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นว่า นายคัตสึโนบุ คาโตะ รมว.กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแถลงว่า จากการเก็บตัวอย่างผู้อยู่บนเรือสำราญขนาดใหญ่ชื่อ ไดมอนด์ 프린เซส 273 คน ผลวิเคราะห์จากตัวอย่างของ 31 คน ออกมาแล้วมี 10 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และกักบริเวณผู้อยู่บนเรือดังกล่าวทั้งหมด 3,600 ราย จำนวน 14 วัน ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ)

การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาบนเรือสำราญที่เมืองโยโกฮาม่า ทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมจากเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเป็นอย่างน้อย 33 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ขอโทษ 138 คนไทยช่วยกลับซ้ำ
‘บักต้ว’ วิตไอคอล

ให้กำลังใจ-แจง‘กักตัว’
เปิดให้ญาติได้โทรเยี่ยม
แท็กซีติดเชื้อหายป่วย
เหยื่อโคโรนาดับพุ่ง 492

แยก 4 คนไทยกลับจากอุ้งนึ่งเกิดอาการ เอกชเรย์
ปอด 1 รายพบผิดปกติ (อ่านต่อหน้า 3)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๓)

ต่อจากหน้า 1

138คนไทย

ไทยไลอ้อนแอร์รับกลับไทยฟรี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมนายอัครินทร์ อัครจินตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ ร่วมแถลงข่าว โดยนายอนุทินกล่าวว่า ช่วงวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์นี้ หากคนไทยในประเทศจีนมีความต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้บริการฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างอยู่ในประเทศจีน โดยหากมีคนไทยจองที่นั่งกลับประเทศแล้ว ไทยไลอ้อนแอร์จะต้องประสานงานมายัง สธ. เพื่อส่งรายชื่อผู้เดินทาง ซึ่งทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทย เมื่อลงจากเครื่องแล้วจะต้องผ่านการคัดกรองตามปกติ แต่กรณีการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน นั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลว่า มีอาการป่วยขณะที่ยังอยู่ในประเทศหรือไม่

ด้านนายอัครินทร์กล่าวว่า สายการบินไทยไลอ้อนแอร์มีจำนวนเที่ยวบิน 15 เมือง ใน 25 เส้นทางภายในประเทศจีน จึงอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ต้องการกลับบ้านฟรี ตามเงื่อนไข 2 ข้อคือ 1.ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศไทย 2.แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โดยกำหนดให้เดินทางฟรีตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ แต่เนื่องด้วยเป็นเหตุกะทันหัน ประชาชนอาจจะรับข่าวสารช้า อาจจะไม่มีในช่วงเวลาดังกล่าว จึงอาจจะมีนโยบายให้เปิดบริการต่อเนื่องต่อไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คนไทยทุกคนใน 15 สนามบินของประเทศจีน ที่ไทยไลอ้อนแอร์มีเที่ยวบินสามารถติดต่อการเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ของไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อส่งข้อมูลการเดินทางและจองที่นั่งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

แท็กซี่ป่วยรายแรกหายแล้ว

ต่อมาในช่วงบ่าย นายอนุทิน นพ.สุหมภักดี กัญญาพาณิชย์ ปลัด สธ. พร้อมคณะร่วมแถลงความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายอนุทินกล่าวว่า ได้รับข่าวดีว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศรายแรก คนขับรถแท็กซี่รับจ้าง ที่เข้ารับการรักษา

ในสถาบันบำราศนราดูร หายป่วยแล้ว โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งสุดท้ายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ถือว่าหายป่วย แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

นายอนุทินกล่าวว่า สถานการณ์ของไทยขณะนี้ เหลือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล (รพ.) 16 ราย แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว 9 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 25 ราย โดยผู้ป่วยที่ยังอยู่ รพ.ได้รับรายงานว่า มีแนวโน้มอาการดีขึ้น รายที่อาการหนักอาการยังทรงตัวและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

ญาติ-คนใกล้ชิดติดอาการปกติ

“นี่คือ การพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า สธ.ได้บอกให้กับทุกคนว่า หากมีไข้ หรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงให้รีบมารับการรักษา ผมไม่อยากจะบอกว่ายากแต่ในใจผมเชื่อว่า หายทุกราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของคนขับรถแท็กซี่ไม่พบเชื้อแล้ว ถือว่าหายเป็นปกติ ส่วนญาติและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนมีการติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องตามมาตรฐาน ทุกายเป็นปกติ” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัยแบบทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือว่า ขอยืนยันว่าทางองค์การเภสัชกรรม (อก.) ได้ติดต่อทางผู้ผลิตไปแล้วและได้รับการยืนยันว่ากำลังการผลิตภายในประเทศไทยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ขอความร่วมมือว่า อย่าซื้อไปเพื่อกักตุน หากหาซื้อที่ไหนไม่มี หรือมีปัญหา ให้ติดต่อมา อก.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และร้านค้าของกรมการแพทย์ ให้ความมั่นใจได้ว่า มีแน่นอน

แพทย์แถลงยืนยันหายเป็นปกติ

ด้าน นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ ถูกส่งตัวมายังสถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา โดยเริ่มแรกมีอาการไข้และไอ เมื่อถามผู้ป่วยให้การว่า รู้สึกไอจนผิดปกติถึงเข้ารักษาตัวที่รพ.ตามสิทธิการรักษา และเมื่อตรวจเบื้องต้นพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงส่งตัวเข้ามายังสถาบันบำราศ แพทย์ทำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายชนิด เนื่องจากไม่สามารถทำการแยกได้ว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสร่วมกับเชื้อแบคทีเรียหรือไม่

พญ.อนุตรา รัตน์นราทร แพทย์สถาบันบำราศนราดูร ผู้ให้การรักษา กล่าวว่า ในช่วงแรกต้องใช้ท่อออกซิเจนช่วยเหลือผู้ป่วย จนประมาณ 3 วัน มีอาการดีขึ้น ผลการตรวจด้วย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๓)

ต่อจากหน้า 1

138คนไทย

ไทยไล่ออนแอร์รับกลับไทยฟรี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมนายอัศวิน ยังกั้วร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทย ไล่ออนแอร์ ร่วมแถลงข่าว โดยนายอนุทินกล่าวว่า ช่วงวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์นี้ หากคนไทยในประเทศจีนมีความต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยสายการบินไทยไล่ออนแอร์ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้บริการฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างอยู่ในประเทศจีน โดยหากมีคนไทยจองที่นั่งกลับประเทศแล้ว ไทยไล่ออนแอร์จะต้องประสานงานมายัง สธ. เพื่อส่งรายชื่อผู้เดินทาง ซึ่งทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทย เมื่อลงจากเครื่องแล้วจะต้องผ่านการคัดกรองตามปกติ แต่กรณีการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน นั้นจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลว่า มีอาการป่วยขณะที่ผ่านด่านคัดกรองหรือไม่

ด้านนายอัศวินกล่าวว่า สายการบินไทยไล่ออนแอร์มีจำนวนเที่ยวบิน 15 เที่ยวบิน ใน 25 เส้นทางภายในประเทศจีน จึงอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ต้องการกลับบ้านฟรี ตามเงื่อนไข 2 ข้อคือ 1.ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือเดินทางประเทศไทย 2.แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางล่วงหน้า 24 ชั่วโมง โดยกำหนดให้เดินทางฟรีตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ แต่เนื่องด้วยเป็นเหตุกะทันหัน ประชาชนอาจจะรับข่าวสารช้า อาจจะไม่ทันในช่วงเวลาดังกล่าว จึงอาจจะมีนโยบายให้เปิดบริการต่อเนื่องต่อไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คนไทยทุกคนใน 15 สนามบินของประเทศจีน ที่ไทยไล่ออนแอร์มีเที่ยวบินสามารถติดต่อการเดินทางกลับประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ของไทยไล่ออนแอร์ เพื่อส่งข้อมูลการเดินทางและจองที่นั่งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

แท็กซี่ป่วยรายแรกหายแล้ว

ต่อมาในช่วงบ่าย นายอนุทิน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมคณะร่วมแถลงความคิดเห็นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยนายอนุทินกล่าวว่า ได้รับข่าวดีว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศรายแรกคือ คนขับรถแท็กซี่รับจ้าง ที่เข้ารับการรักษา

ในสถาบันบำราศนราดูร หายป่วยแล้ว โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งสุดท้ายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ถือว่าหายป่วย แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

นายอนุทินกล่าวว่า สถานการณ์ของไทยขณะนี้ เหลือผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล (รพ.) 16 ราย แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว 9 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 25 ราย โดยผู้ป่วยที่ยังอยู่ รพ.ได้รับรายงานว่า มีแนวโน้มอาการดีขึ้น รายที่อาการหนักอาการยังทรงตัวและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

ญาติ-คนใกล้ชิดติดอาการปกติ

“นี่คือ การพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า สธ.ได้บอกให้กับทุกคนว่า หากมีไข้ หรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงให้รีบมารับการรักษา ผมไม่อยากจะบอกว่าหายทุกราย แต่ในใจผมเชื่อว่า หายทุกราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของคนขับรถแท็กซี่ไม่พบเชื้อแล้ว ถือว่าหายเป็นปกติ ส่วนญาติและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนมีการติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องตามมาตรฐาน ทุกรายเป็นปกติ” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัยแบบทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือว่า ขอยืนยันว่าทางองค์การเภสัชกรรม (อก.) ได้ติดต่อทางผู้ผลิตไปแล้วและได้รับการยืนยันว่ากำลังการผลิตภายในประเทศไทยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ขอความร่วมมือว่า อย่าซื้อไปเพื่อกักตุน หากหาซื้อที่ใหม่ไม่มี หรือมีปัญหา ให้ติดต่อมา อก.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และร้านค้าของกรมการแพทย์ ให้ความมั่นใจได้ว่า มีแน่นอน

แพทย์แลงยังหายเป็นปกติ

ด้าน นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ ถูกส่งตัวมายังสถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา โดยเริ่มแรกมีอาการไข้และไอ เมื่อถามผู้ป่วยให้การว่า รู้สึกไอจนผิดปกติถึงเข้ารับรักษาตัวที่รพ.ตามสิทธิการรักษา และเมื่อตรวจเบื้องต้นพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงส่งตัวเข้ามายังสถาบันบำราศ แพทย์ทำการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายชนิด เนื่องจากไม่สามารถทำการแยกได้ว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสร่วมกับเชื้อแบคทีเรียหรือไม่

พญ.อนุตรา รัตนารัตร์ แพทย์สถาบันบำราศนราดูร ผู้ให้การรักษา กล่าวว่า ในช่วงแรกต้องใช้ท่อออกซิเจนช่วยเหลือผู้ป่วย จนประมาณ 3 วัน มีอาการดีขึ้น ผลการตรวจด้วย

การเอกซเรย์ดีขึ้นและเมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ครั้งจึงยืนยันว่า ไม่พบเชื้อ ขณะนี้อาการทุกอย่างดีขึ้นสามารถกลับบ้านได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะแถลงข่าวผู้บริหาร สธ.และแพทย์จากสถาบันบำราศฯ ได้นำคนขับรถแท็กซี่รายนี้เข้ามายังห้องแถลงข่าว โดยอดีตผู้ป่วยรายนี้ได้สวมหน้ากากอนามัย แต่แพทย์ที่นั่งอยู่ในห้องแถลงไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย เพราะต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทุกคนว่า อดีตผู้ป่วยรายนี้หายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ

แท็กซี่เผยแพร่मत.โทรให้กำลังใจ

ด้านคนขับรถแท็กซี่ กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความตื่นตันใจว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการ สธ. แพทย์ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำการรักษาอาการป่วยของตนเองจนหายป่วย ตอนนี้แข็งแรงมากแล้วความรู้สึกแรกเมื่อทราบว่า ติดเชื้อก็มีความรู้สึกแย่ โดยที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะต้องทำงานเลี้ยงครอบครัว

“ตอนนี้แข็งแรงมาก วิ่งรอบกระทรวงยังได้ รัฐมนตรีโทรหาผมทุกวันว่า อย่าเครียด ผ่าความเป็นห่วงมาทุกวัน ให้กินไดนอนหลับร่างกายจะได้มีภูมิคุ้มกัน” คนขับแท็กซี่กล่าวและว่า แม้จะมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและรักษาตัวจนหายเป็นปกติแล้ว ก็ยืนยันว่า ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวยุโรปแต่อย่างใด เพราะทุกคนบนโลกก็เหมือนครอบครัว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๓)

ที่ไม่ได้ร่วมคณะมาด้วยนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ป่วยเป็นอะไร เบื้องต้นยังไม่มีการรายงานเข้ามา เพราะมีการแบ่งการทำงาน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปดูแลแล้ว ทางจีนก็ดูแลเต็มที่อยู่แล้ว จะต้องถูกกักตัว 14 วัน หากกลับมาที่ประเทศไทยก็ต้องถูกกักตัวอีก 14 วัน

“นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาในทุกเรื่อง เมื่อเห็นว่าคนไทย 100 กว่าคนที่กลับมาอย่างปลอดภัย นายภาก็ผ่อนคลาย และจากการที่ผ่านไต่สวนโอคอนเฟอเรนซ์กับคนที่กลับมาแล้ว ก็เห็นว่าทุกคนมีกำลังใจดี และไม่ได้อึดใจกับเสียงชื่นชม แต่เอาผลของการทำงานหนักเป็นที่ตั้ง ต้องการให้คนไทยและคนที่อยู่ในประเทศไทยปลอดภัยจากการติดเชื้อ และอยากให้คนที่ติดเชื้อได้รับการรักษาให้หาย และให้การระมัดระวังของเชื้ออยู่ในการควบคุม” นายอนุทินกล่าว

4รายจากอุ้งนมืออาการป่วย

ส่วนกรณีคนไทย 138 คน ที่รัฐบาลจัดเครื่องบินของสายการบินแอร์ เอเชีย ไปรับกลับมาและนำไปกักตัวที่อาคารรับรองสัตว์ปีก จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมแพทย์ได้ตรวจคัดกรองหลังลงจากเครื่องบิน พบมี 4 ราย อุณหภูมิร่างกายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย ขณะนี้รับไว้รักษาที่ห้องแยกโรค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ ผลการตรวจร่างกายแรกพบ พบ 3 ราย มีอาการไข้หวัด ไอ ส่วนอีก 1 ราย มีอาการท้องเสีย ทุกรายได้รับการเอกซเรย์ปอด และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อ

วันเดียวกัน ที่ รพ.อาการกึ่งรังวัดรังฐานทัพเรือสัตหีบ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.พร้อม พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ และ น.ส.เทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 6 เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าของกรณีนี้

ไม่กักตัวนักบิน-ทีมแพทย์

นายสาธิตกล่าวว่า สำหรับอาการของทั้ง 4 ราย พบว่า รายที่ 1 เพศชาย ไม่มีไข้ รายที่ 2 เพศชาย มีอาการไอระคายคอ ไม่มีไข้ รายที่ 3 เพศหญิง มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีไข้ ทั้ง 3 ราย ผลเอกซเรย์ปอด พบความผิดปกติเล็กน้อย ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รายที่ 4 เพศหญิง ไม่มีไข้ ไม่มีอาการท้องเสีย ผลเอกซเรย์ปอดปกติ ทุกคนได้ส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ที่ 6 ชลบุรี

“ในส่วนนักบิน ลูกเรือ เจ้าหน้าที่สถานทูต และทีมแพทย์ พยาบาลที่เดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินนี้ ระหว่างปฏิบัติการกิจ ทุกคนได้สวมชุดป้องกันตนเองตามมาตรฐาน ภายใต้การกำกับของพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ทำให้ความเสี่ยงในการรับเชื้อจึงต่ำ ทุกคนสบายดี สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ” นายสาธิตกล่าว

ให้ญาติเยี่ยมผ่านวิดีโอคอล

นายสาธิตกล่าวว่า ผู้ที่รับตัวไว้ที่อาคารรับรองสัตว์ปีก จำนวน 134 คน มีหญิงตั้งครรภ์ 1 คน และเด็กเล็ก 2 คน มีทีมเฝ้าระวังสังเกตอาการ ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการปฐมพยาบาล รวมทั้งประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งทั้งหมดมีทีมหมอดูแลอยู่ เจ้าหน้าที่จัดหาอาหาร 4 มื้อ ญาติมาเยี่ยมได้ผ่านวิดีโอคอล ที่ห้องเยี่ยม 09.30-20.30 น. โดยจะเริ่มให้เยี่ยมได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

ส่วนที่อาคารกักโรคอาคารรับรองสัตว์ปีก ศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม คนไทยที่ผ่านการคัดกรอง ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสังเกตการณ์พบว่า มาตรการเข้มงวดในการคัดกรองเจ้าหน้าที่ และคนที่ไม่เกี่ยวข้อง ส่วนภายในอาคารพบมีคนไทยที่เดินทางกลับจากจีนบินระยะเบียงรับลมทะเล และออกกำลังกายกับบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เป็นที่พักผ่อนการบักตัวที่วัดศุภคณโยกคนไทยกลับจากจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า ป่วยวันนี้ผมได้อัดรายการ PM Talk พูดคุยผ่าน VDO call กับทีมแพทย์และคนไทยบางส่วนที่เดินทางกลับมาจากเมืองอุ้งนมือคินนี้ ทุกคนดีใจที่ได้กลับบ้าน ยังมีกำลังใจดี และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีทีมแพทย์ที่มาพูดคุย ให้สาระ ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยครับ ติดตามได้วันนี้ (5 ก.พ.63) เวลา 18.00 ที่เพจไทยคู่ฟ้าครับ”

ให้กำลังใจ-ยินดีที่ได้กลับบ้าน

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ออกรายการ Government weekly ในช่วง PM Talk ซึ่งได้วิดีโอคอลพูดคุยกับตัวแทนคนไทยที่กลับมาอุ้งนมือ โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวให้กำลังใจและแสดงความยินดีที่ทุกคนได้กลับบ้าน (อ่านต่อหน้า 5)

กัน โดยนักท่องเที่ยวก็เปรียบเสมือนผู้เข้าพักของอาชีพแท็กซี่ ซึ่งในขณะที่รักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรค ที่สถาบันบำราศและได้ดูข่าวรายงานสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงได้ส่งกำลังใจไปยังคนอุ้งนมือทุกวันให้สู้ๆ เนื่องจากตนก็สูญหายดี และพร้อมกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้ว

‘อนุทิน’ แจงกักตัวให้ปลอดภัย

ต่อมาอนุทิน ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงการดูแลคนไทยที่กลับมาอุ้งนมือว่า จะกักตัวไว้ 14 วัน โดยวันสองวันแรกจะพูดคุยทำความเข้าใจว่า ทำไม่ต้องกักกันโรคและตรวจสุขภาพร่างกาย และทำให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อให้ได้มากที่สุด รวมถึงแยกคนที่ไม่มีไข้สูง 4 รายออกไปดูแล ยังไม่รู้ว่า เป็นหวัคอะไรหรือไม่ เมื่อมาถึงพบว่า มีไข้เกินจุดที่กำหนดเพียงเล็กน้อย ก็นำไปดูแลเป็นพิเศษ แต่ผลตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าไม่ได้ติดเชื้อโคโรนาถือว่ารู้สึกผ่อนคลาย

นายอนุทินกล่าวว่า การที่อยู่ในเมืองที่เกิดโรคระบาดและได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองต้องรู้สึกดีที่กว่าอยู่ที่เดิมแน่นอน อีกทั้งเราจะให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้มากที่สุด และหลังจากนั้นจะให้อุปกรณ์สื่อสาร เพราะที่นี้ไม่มีซุค เป็นเพียงสถานกักกันโรค ต้องให้สื่อสารกับเขามากที่สุด ส่วนคนไทยที่ยังไม่ได้กลับมาขึ้น เจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าไปติดต่อและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

‘บักดู๋’ ไล่ใจคนไทยปลอดภัย

นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนคนไทย 2 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 3

138คนไทย

พร้อมระบุว่า ได้พูดคุยกับ ผบ.ท. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ซึ่งหมอบอกจนมีความตั้งใจตั้งแต่ นำพาทุกคนกลับจากจีน แต่ต้องขอโทษที่ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะกลับมาได้ ที่ผ่านมามาคนและหน่วยงานต่างประเทศพยายามทำเต็มที่ แต่สถานการณ์ยังไม่ปกติ จึงต้องดูแลกันก่อน

พล.อ.ประยุทธ์ยังสอบถามว่า มีอะไรอยากให้นำมาดูแลเพิ่มเติมหรือไม่ โดยตัวแทนคนไทยระบุว่า ระหว่างพักอยู่ที่นี้หมอบและเจ้าหน้าที่กักตัวเพื่อดูแลอย่างดีทุกอย่างและมีความสุขดี จากนั้นนายกล่าวต่อว่า ถือว่าทุกคนได้พักผ่อนชายทะเล ไม่กี่วันเดียวก็ได้กลับบ้าน ไปพูดคุยกับพ่อแม่ ขอให้ใช้เวลาช่วงนี้ให้ปลอดภัยก่อน

ขณะที่ตัวแทนคนไทยระบุว่า ขณะนี้สิ่งที่อยากได้คือ โพรคัพเพื่อพูดคุยกับพ่อแม่และครอบครัว กลัวว่าทุกคนจะเป็นห่วง เพราะตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ติดต่อกับทางบ้านเลย โดยนายกราบปากว่า จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

ในช่วงท้ายนายกล่าวด้วยว่า “ดีใจ ดีใจมากฯ เลย รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ และต้องขอขอบคุณทางการจีนด้วย เราต้องช่วยกัน เพราะเรากับจีนเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานเราต้องเห็นใจเขาด้วย”

คน.ขอจำกัดซื้อขายแมสก์

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อว่า ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าจำกัดการซื้อหน้ากากอนามัยของประชาชนไม่เกินคนละ 10 ชิ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ โดยการจำกัดการซื้อยังไม่ครอบคลุมร้านขายยา และร้านค้าทั่วไป ที่เริ่มจากห้างและร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้สินค้ามีเพียงพอและขายได้ทั่วถึง

“หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นั้น ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้า รวมถึงตัวแทนจำหน่าย ต้องแจ้งสต็อกสินค้า

ปริมาณการผลิต ปริมาณการนำเข้า ปริมาณการส่งออก ราคาซื้อ ราคาขาย ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มายังกรมการค้า ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์” นายวิชัยกล่าว

กระจายผ่านร้านธงฟ้า6ก.พ.

นายวิชัยกล่าวอีกว่า กรมได้ตั้งศูนย์บริหารจัดสรรหน้ากากอนามัย เพื่อให้กระทรวงจัดสรรไปให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ก่อน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม บริษัททัวร์ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยผู้ผลิตต้องเริ่มจัดสรรมาให้กระทรวงตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป พร้อมกันนั้น กรมจะนำไปกระจายผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศกว่า 120,000 ร้าน

นายวิชัยกล่าวว่า มาตรการเหล่านี้ เพื่อให้มีหน้ากากอนามัยเพียงพอใช้ในประเทศ ขณะนี้ความต้องการใช้เพิ่มมากถึงเดือนละ 50-60 ล้านชิ้น จากช่วงปกติ 30 ล้านชิ้น เต็มกำลังการผลิตของแต่ละโรงงานแล้ว และส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งปี 2562 ส่งออกมากถึง 220 ล้านชิ้น จากปี 2561 ที่ส่งออกเพียง 71 ล้านชิ้น จึงต้องหามาตรการเข้มงวดกับการส่งออกก่อน ถ้าผู้ผลิตรายใดทำสัญญาซื้อขายกับต่างประเทศแล้ว จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป

พันรายร้องซื้อไม่ได้-แพงเกิน

“ขณะนี้ประชาชนจำนวนมากถึง 1,022 ราย ร้องเรียนเกี่ยวกับหน้ากอนามัยมาแย่งกัน ผ่านสายด่วน 1569 แยกเป็น 769 ราย ร้องเรียนว่าไม่สามารถหาซื้อได้ อีก 220 ราย แจ้งว่าราคาแพงจากที่เคยซื้อปกติ ส่วนที่เหลือเป็นการร้องเรียนไม่มีป้ายแสดงราคา หรือขายราคาไม่ตรงกับป้ายแสดงราคา เป็นต้น ซึ่งกรมได้ทยอยตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ 10 สาย ไปตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายหน้ากอนามัย และแจกแอลกอฮอล์ล้างมือในกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด สำนักงานพาณิชย์ ได้ตรวจสอบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่สามารถหาซื้อได้ หรือซื้อราคาแพง แจ้งได้ที่สายด่วน 1569” นายวิชัยกล่าว

ป่วยดับ492ราย-ไทยติดเชื้อที่2

สำนักข่าวเอพี เอเอฟพี และรอยเตอร์ รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกที่มีการแจ้งข้อมูลล่าสุดว่า เพิ่มขึ้นเป็น 492 ราย โดยในจีนพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 65 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตรวมในจีนอยู่ที่ 490 คน และมีผู้เสียชีวิตนอกจีน 2 ราย

คือที่ฟิลิปปินส์และฮ่องกงที่ละ 1 คน ขณะที่จำนวนผู้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 23,892 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในจีน 23,680 คน

สำหรับประเทศไทยกลับมาจัดอันดับ 2 ของประเทศที่มีการติดเชื้อสูงที่สุดรองจากจีนอีกครั้งที่ 25 คน หลังมีการประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 คนเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตามด้วยสิงคโปร์ 24 คน ญี่ปุ่น 22 คน ฮ่องกง 17 คน เกาหลีใต้ 16 คน ออสเตรเลีย 13 คน เยอรมนี 11 คน สหรัฐและไต้หวันที่ละ 11 คน มาเก๊าและมาเลเซียที่ละ 10 คน เวียดนาม 8 คน ฝรั่งเศส 6 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 คน แคนาดา 4 คน อินเดีย 3 คน อิตาลี รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ ที่ละ 2 คน เนปาล กัมพูชา เบลเยียม สเปน ฟินแลนด์ สวีเดน และศรีลังกาที่ละ 1 คน

ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญ

ด้านกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่บนเรือสำราญ ไดมอนด์ พรินเซสของญี่ปุ่นที่จอดอยู่ที่ท่าเรือโยโกฮาม่าแล้ว 10 ราย และตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยังคงตรวจสอบสุขภาพผู้โดยสารรวมทั้งลูกเรือ 3,711 คนบนเรือต่อไป

ทั้งนี้ ทางกรญี่ปุ่นได้ประกาศกักบริเวณผู้โดยสาร 3,711 คนบนเรือสำราญลำนี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังทราบข่าวว่า ชายชาวฮ่องกงวัย 80 ปีรายหนึ่ง ซึ่งเดินทางไปกับเรือลำดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคม ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

สายพันธุ์ใหม่

ฮ่องกงกักตัวนักเที่ยว 3.6 พันคน

เว็บไซต์ เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า เรือสำราญ "เวสต์ดรีม" ซึ่งเดินทางจากประเทศจีน ไปยังเวียดนาม ออกจากท่าเรือหนันชา เมืองกว่างโจวตั้งแต่เดือนมกราคม พร้อมผู้โดยสารกว่า 4,000 คน ถูกสั่งให้เดินทางกลับฮ่องกงแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์มีการตรวจพบว่ามีผู้โดยสารชาวจีนแผ่นดินใหญ่ 3 คน ที่ร่วมเดินทางไปกับเรือสำราญลำนี้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ต้องนำเรือไปยังท่าเรือโคตักของฮ่องกง หลังจากที่รัฐบาลได้ห้ามนำผู้โดยสารดังกล่าวจอดเทียบท่าที่เมืองเกาสง

ด้านสาธารณสุขฮ่องกงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปยังเรือสำราญเวสต์ดรีม เพื่อตรวจร่างกายของผู้โดยสารและลูกเรือที่ยังเหลืออยู่ราว 3,600 คนบนเรือลำดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีลูกเรือหลายคนเริ่มมีอาการป่วย โดยมี 3 คนที่มีไข้ และอีก 1 คนพบว่าใช้หวิดใหญ่สายพันธุ์บี และมีลูกเรืออีก 27 คนที่มีอาการป่วยเล็กน้อย อย่างเช่น ไอ เจ็บคอ

ยูเชื่อยังมีโอกาสระงับการแพร่เชื้อ

องค์การอนามัยโลก หรือฮู ออกมาระบุว่า ยังมีหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับโลกที่จะระงับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ฮู กล่าวว่า 99% ของผู้ติดเชื้อพบในประเทศจีน ขณะที่ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมีเพียงแค่ 176 รายเท่านั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังเลวร้ายลง

และแน่นอนว่าเรายังมีหน้าต่างสำหรับโอกาสที่เปิดกว้างอยู่

ทั้งนี้ ยูเอ็นยืนยันด้วยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ยังไม่เข้าข่ายเป็นโรคระบาดภายใต้คำจำกัดความของฮูแต่อย่างใด

อพยพเพิ่มอเมริกัน-งดบินฮ่องกง

กระทรวงต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาแถลงเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ว่า เครื่องบินพิเศษสำหรับอพยพชาวอเมริกันเดินทางออกจากเมืองยูอัน ฮก 2 เที่ยวบิน นำชาวอเมริกันอีกกว่า 300 คนเดินทางออกจากยูอันแล้วในวันเดียวกันนี้ หลังจากคนทั้งหมดผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ทำให้จำนวนชาวอเมริกันที่ถูกอพยพหนีการระบาดของไวรัสครั้งนี้รวม 3 เที่ยวบินมากกว่า 500 คนแล้ว หลังจากเที่ยวบินอพยพเที่ยวแรกออกเดินทางมาพร้อม

คนอเมริกัน 195 คน เดินทางถึงแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันเดียวกันรอยเตอร์รายงานว่า บริษัทอเมริกันแอร์ไลน์ส กรุ๊ป ผู้ดำเนินการสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ และสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ประกาศว่า จะยุติเที่ยวบินไปและกลับจากฮ่องกงทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยโฆษกของอเมริกันแอร์ไลน์ระบุว่า เที่ยวบินไปและกลับฮ่องกง-ลอสแอนเจลิส และฮ่องกง-ดัลลัส จะถูกระงับชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ในขณะที่ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส ระบุว่า เที่ยวบินสุดท้ายก่อนระงับการบินชั่วคราวบนเส้นทางบินนี้จะออกจากรานฟรานซิสโกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และเที่ยวกลับสุดท้ายจะเดินทางจากฮ่องกงในวันที่ 7 กุมภาพันธ์

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๗

กรมวิทย์พัฒนาสมรรถนะ‘แล็บ’

● เครือข่ายเฝ้าระวัง‘เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ’

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน เชื้อดื้อยา มี รพ.เข้าร่วมเครือข่ายแล้ว 101 แห่ง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคนมีแนวโน้มดื้อยาต้านจุลชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรคติดต่อต่างๆ ที่เคยควบคุมได้กลับมาระบาด และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจนครบทุกขนานก็จะมียาไม่สามารถรักษาโรคติดเชื้อได้อีกต่อไป การใช้ยาต้านแบคทีเรียที่มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์ได้เร็วขึ้น ในการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยานั้น การตรวจวินิจฉัยเชื้อทางห้องปฏิบัติการ เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อดื้อยา รวมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะของเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยสามารถรองรับการตรวจจับเชื้อดื้อยาคือสำคัญ และชนิดอุบัติใหม่ควบคู่ไปกับคุณภาพของการดำเนินงาน จึงเป็นการสนับสนุนให้ระบบเฝ้าระวังของประเทศมีประสิทธิภาพ สามารถรายงานสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยา และความไวของเชื้อดื้อยาเพื่อประโยชน์ในการรักษาได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว

นพ.สมฤกษ์กล่าวต่อไปว่า กรมวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายทั้งสิ้น 101 แห่ง จาก 77 จังหวัด ในจำนวนนี้มีโรงพยาบาลภาครัฐ 91 แห่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง จากความร่วมมือของเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ ทำให้ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (National Antimicrobial Resistance Surveillance, Thailand : NARST) จัดตั้งระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการที่เป็นระบบฐานข้อมูลของประเทศ

“การพัฒนาสมรรถนะของห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจเชื้อดื้อยาจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แพทย์นำข้อมูลไปใช้วางแผนการรักษาโรค และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา เพื่อลดการป่วยตายจากการดื้อยา โดยคาดว่าจะภายในปี 2564 จะลดได้ถึงร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการดื้อยาได้ เช่น ไม่ซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองเพราะอาจได้ยาที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคนั้นได้ และส่งผลให้เชื้อโรคพัฒนาตัวเองไปสู่การดื้อยาได้ ควรรับประทานยาปฏิชีวนะให้หมดตามแพทย์สั่งแม้จะหายป่วยแล้ว และไม่ซื้อยาปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตว์เป็นต้น” นพ.สมฤกษ์กล่าว

‘ทส.’รุกอาคารภาครัฐ ต้นแบบจัดการน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานมอบนโยบาย “โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพลอด พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ทส. เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหา น้ำเสียและยกระดับคุณภาพน้ำ

นายพลอดกล่าวว่า อาคารของหน่วยงานภาครัฐที่มีจำนวนมากและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำภายในอาคาร ซึ่งอาคารบางประเภทและบางขนาดถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้อง

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

พ.บ. แพทย์ฯ

กระดูกสะโพกหัก ในผู้สูงอายุ

กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มักเกิดจากการลื่นหกล้มภายในบ้าน มีสาเหตุหลักจากภาวะกระดูกพรุน อาการและอาการแสดง หลังจากล้มผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณสะโพกหรือขาหนีบ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถลุกยืนหรือเดิน อาจสังเกตพบความผิดปกติดังนี้ ขาด้านที่ปวดอาจดูสั้นลงกว่าด้านตรงข้าม ขาด้านที่ปวดจะบิดออกด้านนอกมากกว่าปกติ การขยับขาเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดอาการปวดรุนแรง จำเือนตบริเวณสะโพกและต้นขาเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง

ประเภทกระดูกสะโพกหักที่พบบ่อย 1.กระดูกสะโพกหัก เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างข้อสะโพกและกระดูกต้นขา 2.ฐานกระดูกสะโพกหัก เป็นส่วนบนของกระดูกต้นขา

โดยทั่วไปผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดตามกระดูกหรือเปลี่ยนสะโพกเทียมเพื่อลดอาการปวดและมีโอกาสจะกลับมาเดินหรือใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนก่อนที่จะสะโพกหัก

การรักษาโดยไม่ผ่าตัด จะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้ และเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ปวดบวม การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน ลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด ทำให้เสียชีวิตได้เร็วที่สุด

ผลกระทบของภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักส่วนหนึ่งอาจไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือตัวเอง ดังเช่นก่อนที่จะเกิดกระดูกหักได้ ต้องใช้รถเข็นหรือมีผู้ช่วยดูแลตลอดเวลา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูงขึ้น จนอาจทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวได้

การป้องกันภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพรุน รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมอย่างพอเพียง รับแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้าเพื่อกระตุ้นการสร้างวิตามินดีในร่างกาย หากไม่สามารถทำได้ต้องรับประทานอาหารเสริม แคลเซียม และวิตามินดี ตรวจวัดมวลกระดูกในผู้ที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป รับประทานโดยสม่ำเสมอเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน

นพ.สิทธิช งามอุโฆษ
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย